
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลผาน ้าย้อย 

ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั งที่  ๑ 
วันที่  ๑๗   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลผาน ้าย้อย  
........................................ 

รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเกรียงไกร  วงศ์จ้าเริญ ประธานสภา อบต.ผาน ้าย้อย เกรียงไกร  วงศ์จ้าเริญ  

๒ นายอุดร  โพธิ์สุข รองประธานสภา อบต.ผาน ้าย้อย อุดร  โพธิ์สุข  

๓ นายสมพร  สุระเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑ สมพร สุระเสน  

๔ นายพรศักดิ์  ห้วยทราย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒ พรศักดิ์  ห้วยทราย  

๕ นายไวยกรณ์  ปากหวาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ ไวยกรณ์  ปากหวาน  

๖ นายมงคล  นามลาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มงคล  นามลาย  

๗ นายสมจิต  ชินค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘ สมจิต  ชินค า  

๘ นางสาวอุดร  รูปเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙ อุดร  รูปเหลี่ยม  

๙ นายกฤษดา พันธุระ สมาชิกสภ อบต.หมู่ ๑๐ กฤษดา พันธุระ  

๑๐ นายพงษ์ทิพย์  เครางาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑ พงษ์ทิพย์  เครางาม  

๑๑ นายวิทยา  ขันธวุฒิ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒ วิทยา  ขันธวุฒ ิ  

๑๒ นางวาสนา  ใจทาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ วาสนา  ใจทาน  

๑๓ นายณัฐพงศ์  ภูถาวร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗/เลขานุการสภาฯ ณัฐพงศ์  ภูถาวร  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายฉลอง  หาสนาม นายก อบต.ผาน  าย้อย ฉลอง  หาสนาม  

๒ นายสมาน  สุวะศรี รองนายก อบต. นายสมาน  สุวะศรี  

๓ นายเตียง สินภักด ี รองนายก อบต. เตียง สินภักด ี  

๔ นางถาวร แวงวรรณ เลขานุการนายก อบต. ถาวร แวงวรรณ  

๕ สิบเอกฐิระวัจน์ อรรคนันท์ รองปลัด อบต.ผาน  าย้อย ฐิระวัจน์ อรรคนันท์ รักษาราชการแทนปลัด อบต. 

๖ นางสาวสุนันทา  ไขระวิ หัวหน้าส านักงานปลัด สุนันทา  ไขระวิ  

๗ นางสุนิษา ค าชาลี ผู้อ านวยการกองคลัง สุนิษา ค าชาลี  

๘ นายสายัณต์ โสโพธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  -ติดราชการ 

๙ นางดวงตะวัน คุนาเลา ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ 

ดวงตะวัน คุนาเลา  

๑๐ นางสาวเจษธิดา แพงอ่อน นิติกร เจษธิดา แพงอ่อน  

๑๑ นายสุพรม พันธุ์หอม ตัวแทนชุมชน หมู่ ๗ สุพรม พันธุ์หอม  

๑๒ นางสาวกฤติยาภรณ์ วงศ์จ าปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ กฤติยาภรณ์ วงศ์จ าปา  

๑๓ นายนิวัฒน์ อุ่นเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ นิวัฒน์ อุ่นเมือง  

๑๔ นางสาวคมวัลย์ อาจศัตรู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ คมวัลย์ อาจศัตรู  

๑๕ นายอัครวัฒน์ ศรีพยอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ อัครวัฒน์ ศรีพยอม  

๑๖ นายสุขสันต์ สลางสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ สุขสันต์ สลางสิงห์  

เมื่อที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว นายณัฐพงศ์ ภูถาวร เลขานุการสภาฯ ได้เชิญนายเกรียงไกร        
วงศ์จ้าเริญ  ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนถวายบูชาพระรัตนตรัย และเชิญกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลผาน  าย้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖   

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๔๕  น. 
นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ :  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
(ประธานสภาฯ) ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านหัวหน้า

ส่วนราชการทุกส่วนทุกกอง ท่านผู้น าท้องที ่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี เป็นการ
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีสาระส าคัญเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงค าชี แจง การตั งรายการใหม่และโอน
งบประมาณ และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลผาน  าย้อย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุม ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ :  ในวันนี ก็มีทางผู้น้าท้องที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยผมในนามตัวแทนสภาก็ 
(ประธานสภาฯ) รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณที่ท่านผู้น้าได้เข้าร่วมประชุมในครั งนี  ก่อนอ่ืนผมก็จะขอ

แจ้งให้ทุกท่านทราบในการเข้าร่วมประชุมสภาทุกๆ ครั ง ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ดังนี   
๑. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ควรแก่การเคารพ สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบล  หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และ
อยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้ 

๒. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ  กล่าวค าหยาบคาย  เสียดสี  หรือใส่ร้าย 
๓. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ 
๔. ห้ามผู้ใดก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่

ประชุมหรือจงใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
๕. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
๖. ห้ามผู้ใดขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิน่   
หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจระเบียบและข้อก าหนดนะครับ วันนี มีท่านสมาชิกสภาผู้

มาประชุม ดังนี    
    ๑. ผู้มาประชุม จ้านวน  ๑๒ คน 
    ๒. ลา  จ้านวน    ๑ คน(นายมงคล นามลาย ลาป่วย)  
    ๓. ขาดประชุม จ้านวน    - คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมคราวที่แล้ว 
-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที ่
๑ วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๖ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคราวที่แล้ว คือรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ วันที่  ๒๒    

ธันวาคม  ๒๕๖๕ ซึ่งรายละเอียดก็ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ในการรับรองรายงานการประชุมครับ 

มติที่ประชุม  : มีมติรับรองรายงานการประชุม  จ้านวน  ๑๒  เสียง 
    มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง    จ้านวน   ๑   เสียง(ประธานสภาฯ) 

สรุปมติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 



๔ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๓ กระทู้ถำม(ถ้ำมี) 
๑. นายไวยกรณ ์ปากหวาน ส.อบต. หมู่ ๓ 

๑.๑ แนวทางป้องกันการปลูกต้นไม้ยูคาตามไหล่ถนนดินลูกรัง 
   ๒. นายสมพร สุระเสน ส.อบต. หมู่ ๑ 

๒.๑ น  าประปาขนาดกลาง บริเวณโรงปุ๋ยชีวภาพ มีน  าท าไมไม่จ่ายให้ประชาชนได้ดื่ม
กิน 

๑.๒ น  าประปาที่วัดนักบุญอันนา ได้เสนอมาตั งแต่วันเปิดประชุมสภาใหม่ ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ และสอบถามมาตลอดไม่ทราบว่าจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร 

   ๓. นายพงษ์ทิพย์ เครางาม ส.อบต. หมู่ ๑๑ 
๓.๑ โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณราจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

เกี่ยวกับพัฒนาปรับปรุงระบบน  าประปาใสสะอาดทั ง ๕ หมู่บ้าน ว่าด าเนินการหรือยัง
เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าของโครงการแต่อย่างใด และในช่วงฤดูแล้งจะด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม ในส่วนของกระทู้ถามก็มีการยื่นมา ๓ ท่านคือ 
(ประธานสภาฯ)  ๑. ท่านไวยกรณ ์ปากหวาน ส.อบต. หมู่ ๓ ๒. ท่านสมพร สุระเสน ส.อบต. หมู่ที่ ๑    ๓. 

ท่านพงษ์ทิพย์ เครางาม ส.อบต. หมู่ที่ 11 ในส่วนนี ก็ขอเชิญท่านไวยกรณ์ ได้อ่านกระทู้
ของท่าน เชิญครับ 

นายไวยกรณ์ ปากหวาน : เรียนท่านนายก ท่านผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาทุก 
(ส.อบต.หมู่ ๓) ทุกท่าน ผู้น้าท้องที่ ผมไวยกรณ์ ปากหวาน ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ได้ยื่นกระทู้ถามต่อท่าน

ประธานสภาไปยังท่านนายก ซึ่งเป็นกระทู้ถามที่เร่งด่วน เรื่องแรกผมขอเรียนถามท่าน
นายก เนื่องจากดินลูกรังเราได้ปรับเกรดเป็นที่เรียบร้อย ต้นไม้ยูคาติดถนนหลายต้นเราก็
ได้ตัด ผมหวังเหลือเกินว่าต้นไม้ที่มันล้มลงไปแล้วมันจะไม่เกิดขึ นมาอีก แนวทางการ
ป้องกันห้ามไม่ให้ปลูกต้นไม้ตามไหล่ทาง ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ นอีกครับ เราเร่งการ
ปฏิบัติ ถ้าปลูกต้นไม้ขึ นมาอีกมันจะไม่สวย ฉะนั นผมอยากให้ท่านผู้บริหารและสมาชิก
สภาได้หารือร่วมกัน จะห้ามชุมชนของเราปลูกต้นไม้ตามไหล่ถนนไม่ให้มีอีก ทุกครั งที่ผ่าน
มาปลูกกันเยอะเหลือเกิดครับท่านประธาน และปรับเกรดถนนมันก็ปรับยาก กว่าจะได้แต่
ละเส้นแต่ละทางรู้ว่าท่าน ส.อบต. ต้องตามเอกสารและท าความเข้าใจไม่รู้กี่รอบกว่าจะ
ยินยอมให้ด าเนินโครงการได้ ฉะนั นเมื่อปรับเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาษีของพ่ีน้อง
ประชาชน เราเป็นผู้บริหารจะท าอย่างไรไม่ให้เขาปลูกต้นไม้ขึ นมาอีก เราออกเป็น
กฎระเบียบข้อบัญญัติในสภาเราได้ไหม ให้เป็นข้อระเบียบชัดเจนว่าจะท าอย่างไรต้นไม้ถึง
จะไม่เกิดขึ นมาอีก ผมขอฝากท่านนายกและท่านประธานฝากพิจารณาร่วมกันด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ครับ ในส่วนนี ก็ขอให้ท่านนายกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี แจงให้ทางท่านสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  ได้รับทราบเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ตามไหล่ทางด้วยครับผม เชิญครับ 
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นายฉลอง หาสนาม : เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีท่านไวยกรณ์  
(นายก อบต.) มีกระทู้ถาม เกี่ยวกับเรื่องการที่มีค าถามเกี่ยวกับไหล่ถนนที่เราท าการก่อสร้างถนนลูกรัง  

ที่เสร็จไปแล้วนั นท าอย่างไร ถึงจะไม่ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ตามริมถนนอีก ที่จริงแล้วผมก็
ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ตามไหล่ถนนต่อสภาในเบื องต้นแล้ว ในขั นตอนเรื่องนี  
จริงๆแล้วกฎกติกาหรือกฎระเบียบที่เราจะน าบังคับใช้ เราเอามาคุยกันในที่ประชุมสภาให้
สภามีมติและถือปฏิบัติของท้องถิ่นเรา เกี่ยวกับกฎกติกาข้อห้ามต่างๆ ผ่านสภาแล้วเราจะ
ถือว่าเป็นกฎหมายข้อบังคับของท้องถิ่นเรา และสามารถบังคับใช้ในพื นที่เราได้เลย เป็น
ข้อห้ามข้อจ ากัดของท้องถิ่นเราผ่านสภาแล้วเราค่อยถือปฏิบัติ นี คือขั นตอน จริงๆแล้วจะ
น าเรียนให้ทางสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ในฐานะเป็นตัวแทนของพ่ีน้องในชุมชน ร่วมกับ
ฝ่ายท้องที่ ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่ ร่วมกับเราอยากจะฝากให้ใน
เบื องต้นช่วยก าชับพี่น้องในชุมชนแต่ละหมู่ของเราร่วมกัน อยากจะฝากให้ประชาสัมพันธ์
ให้พ่ีน้องประชาชนห้ามปลูกตันไม่ตามไหล่ทาง อยากจะให้รักษาผิวถนนตามไหล่ทาง ให้
คงไว้ในด้านการจราจรในสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่ว่าจะเข้าไร่ไปนา อยากจะฝากไว้ใน
เบื องต้นก่อน เวลาผู้ใหญ่บ้านประชุมเราก็เสนอแนวความคิด ที่ผมฝากไปคุยกับพ่ีน้องเรา
ว่าอย่างพ่ึงปลูก ข้อห้ามเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะไปแล้วนะครับถนนหนทาง เพ่ือจะใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ถ้าปลูกไปแล้วโดยเฉพาะต้นยูคาลิปตัส ปลูกแล้วมันไม่ใช้แค่ต้นเดียว 
ทุกท่านก็คงจะทราบดีเวลาปลูกแล้วมันก็จะเป็นกอ เป็นพุ่ม ต่อไปในอนาคตมันก็จะแออัด 
ก็ขอฝากทุกท่านด้วยแล้วกัน ช่วยกันขอความร่วมมือจากพ่ีน้องเราผมคิดว่าพ่ีน้องเราคงไม่
มีปัญหาคงเข้าใจ ถ้าเป็นไปได้อยากให้สภาเรา ไม่เฉพาะการปลูกต้นไม้ สิ่งไหนที่เป็นกติกา
ระเบียบข้อบังคับ ที่เป็นอ านาจของท้องถิ่นเราให้ผ่านสภา ถ้าผ่านสภาแล้วเราก็จะออก
กฎหมายติดประกาศได้ ผ่านสภาเราไม่ว่าจะเป็น เช่น ผมเคยอยู่สภาต าบลตอนนั นซึ่งตั ง
เป็นกฎเหล็กของต าบล ผมจ าได้นะครับว่าจัดตั งกฎเหล็กของต าบล 

๑. ห้ามจัดตั งโรงสีภายในหมู่บ้าน ยกเว้นผู้ที่ตั งมาก่อน ถ้าตั งมาก่อนก็เสนอแนะ
ให้ขยายออกจากชุมชน 

๒. ห้ามเผาถ่านในชุมชน 
๓. ห้ามเลี ยงหมู ท าคอกหมูในชุมชน 
สิ่งเหล่านนี มันส่งกลิ่นเหม็นและสร้างความร าคาญกระทบต่อพ่ีน้องในชุมชน อัน

นี เป็นกฎกติกาที่ผมจ าได้ จริงๆแล้วมีประมาณ 7 ข้อ ที่ห้าม ห้ามแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละ
หมู่บ้านเอาไปปฏิบัติ ถือว่าปฏิบัติได้ดี ถือว่าเป็นกฎเหล็กที่ปฏิบัติได้ดีในชุมชนของเรา อัน
ผมขอน าเรียนให้ทางสภาและท่านสมาชิกได้ช่วยกัน ถ้าเข้าสภาเราก็มีมติห้าม ครั งต่อไป
ผมก็จะด าเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท าประกาศให้ติดไปเลยว่าห้ามปลูกต้นไม้ยูคา
ลิปตัสตามไหล่ถนนโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนจะปรับหรือลงโทษ ก็ว่ากันไปตามจริง ขอให้
ท่านสมาชิกได้เข้าใจตรงกัน ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ตาม 
(ประธานสภาฯ) ไหล่ถนนอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านมงคล ครับ  

นายมงคล นามลาย : เรียนท่านนายก ท่านผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาทุก 
(ส.อบต.หมู่ ๔) ท่าน วันนี ก็มีความยินดีนะครับที่ทางผู้ใหญ่บ้านและท่านหัวหน้าส่วนทุกท่าน เข้าร่วม

ประชุมสภาในวันนี  ต่อไปกเ็ป็นเรื่องที่เสนอต่อท่านนายก ผมมงคล นามลาย ส.อบต.หมู่ 4 
ผมก็ฝากท่านประธานถึงท่านนายก ผมก็คิดมาตั งนานกับเรื่องสิ่งกีดขวางถนน ที่พ่ีน้อง
ประชาชนได้เซ็นให้เราเข้าไปปรับเกรดถนน บดอัดอย่างดีให้พ่ีน้องของเราได้สัญจรไปมา
อย่างสะดวก สิ่งที่เราได้ประชุมกันก็ยังเหลือข้อบังคับกฎหมายทุกอย่าง ทั งสภาและ
บริหาร เราก็จะรวมกันทุกอย่าง ร่วมกันท าข้อบัญญัติข้อบังคับกฎหมายขึ นมา ให้ทาง
บริหารไดเ้สนอขึ นมา ข้อบังคับนั นเราจะปรึกษาหารือกัน เพ่ือเพ่ิมขึ นได้ ผมคิดว่าอย่างนั น
นะครับท่านนายก เพ่ิมเติมปรึกษาหารือแล้วค่อยผ่านสภาสิ่งในไม่มีก็เพ่ิมเติมเข้าไป ที่
อ านาจเขามอบให้สภาของเรา ตามอ านาจหน้าที่ของเราต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ต่อไปก็เป็นกระทู้ถาม ข้อที่ 2 ของท่านสมพร สุระเสน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  

(ประธานสภาฯ)   เชิญท่านได้อ่านกระทู้ของท่านครับ 

นายสมพร สรุเสน : เรียนประธานสภา ท่านนายก สมาชิกทั ง 13 หมู่ พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ท่ี 
(ส.อบต.หมู่ ๑) เข้าร่วมประชุมวันนี  ผมนายสมพร สุระเสน ส.อบต. หมู่ 1 น  าประปาขนาดกลางที่โรงปุ๋ย  

มีน  าแล้วท าไมไม่แจกจ่ายให้ประชาชนได้ดื่มกิน เรื่องท่ี 2 น  าประปาที่วัดนักบุญอันนาแจ้ง
ตั งแต่เปิดประชุมปี 25๖๕ ได้สอบถามมาตลอด ไม่ทราบว่าท าไมไม่ท าการแก้ไขอย่างไร 
ผมได้โทรศัพท์สอบถามมาทางท่านรองเตียง ว่าท าไมไม่เปิดน  าให้ใช้หน่อย เพราะมันไม่มี
น  าใช้มา 5 วันแล้ว ก็ได้ทราบข่าวมามาน  ามันคนละส่วน และท่านได้ท าธุรกิจขายน  า ไม่ใช่
ครับ แล้วเราได้แจ้งช่วงเช้าผมก็ไปดูอีกก็ไม่ด าเนินการเลย ผมก็โทรศัพท์ ไปหาท่านนายก 
ท่านว่า จะด าเนินการให้ ก็ยังไม่ท า ผมก็ได้ขึ นมาส านักงาน ได้แจ้ง หัวหน้าส านักปลัด 
ท่านก็ได้แจ้งช่างไปด าเนินการทันที และผมก็ลงไปด้วย ผมก็สอบถามว่าท าไมไม่เปิด 
น  ามันแห้ง มันไม่ใช่ 2-3 วัน แต่มันเป็น 5 วัน ตั งแต่วันที่ 30 มกราคม ๒๕๖๖ ที่มีงานที่
โรงเรียน เขาบอกว่าได้เปิดน  าที่โรงเรียน 3 วัน 3 คืน น  าหมดครับ มันก็น่าจะมีแล้วนะ
เพราะมันเลยมาหลายวันแล้ว ก็เลยเปิดปรากฏว่าน  ามันก็ไหล แล้วไหลแรงด้วย และช่วง
บ่ายผมก็ไปดูอีกปรากฏว่าน  าในถังล่างเต็ม ช่วยเปิดให้ผมหน่อยนะเพราะมันไม่มีน  ากิน
แล้ว ท าไมต้องอาศัยตรงนี เพราะบางครั งหน้าแล้งน  ามันไม่พอ ก็ต้องอาศัยน  าประปาของ
เราด้านบน เพราะซัมเมอร์สของผมมันเสียยังไม่ซ่อม แล้วก็ เลยมาประชุมกับ
คณะกรรมการว่าเราไม่รอแล้ว หาเงินส่วนไหนมาซื อซัมเมอร์ส ก็เลยได้จากที่บริหารใน
หมู่บ้านเรานั นแหละ แล้วก็มาซื อทันทีแล้วเอาไปใส่มันก็ใช้ได้ ก็เลยมีใช้แล้ว แต่ผมไม่ลืม
หรอกเพราะตรงนี มันส าคญั ซัมเมอร์สเสียอีก น  าทุกหยดก็ผ่านมิเตอร์ไม่ได้ฟรีครับ เสียมา
ตลอดไม่เก็บก็จ่ายเลย แต่ถ้าผมไม่จ่ายก็ตัดเลย ไปปุ๊บก็จ่าย มันก็มีบ้างที่บอกว่าผมเปิดน  า
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ทิ ง มีที่ไหนที่ระบบกรองน  าไม่มีน  าทิ งมันก็ต้องไหลเป็นธรรมดา เราต้องเข้าใจครับก็ไม่
เป็นไรถึงจะทิ งก็เสียเงินเป็นธรรมดา ก็เหมือนกับมิเตอร์นั นแหละ ไม่ใช่เขาก็ตัด อย่ามา
พูดว่าท าธุรกิจ ให้สมาชิกและชาวบ้านมาดื่มกินถังละ 5 บาท ซ่อมทุกวันเลย ผมก็เข้าใจ
เพราะว่าน  าดื่มไม่ใช่น  าสะอาด ขาด 5 วันเต็มไปเลย ก็ขอความเห็นใจอันนี ธุระส าคัญ 
เรื่องที่ 2 ก็เรื่องที่วัดนักบุญอันนาก็เรื่องน  าเหมือนกันครับ ตัวนี ตั งแต่สมัยเปิดสภา
ช่วงแรกผมเคยเสนอหนังสือเข้ามา แล้วก็โทรศัพท์หาช่างให้เข้าไปดู ผมก็เข้าไปดู ก็เงียบ 
ผมก็เข้าไปดูแล้วก็ถามทางวัดแล้วเขาก็บอกว่าไม่เห็นมาซ่อมซักที ผมก็ท าหนังสือมาเสนอ
อีกก็เงียบ แล้วก็ครั งนี ผมจะไม่เงียบผมจะขอให้ท่านพิจารณาจนได้ ก็มีแค่นี ครับท่าน
ประธานที่อยากให้ท่านพิจารณา ไม่รู้จักไปท าหรือไม่ ปีหนึ่งจนเลยมาอีกแล้วถ้าเกิดว่าไม่
ไปซ่อมมันก็ไม่มีใช้ ถังประปาใหญ่มีไว้ท าไมลึกเป็น 100 เมตร ทั งที่เป็นต้นน  า ขณะนี น  า
ไม่ไหล เปิดช่วงเช้าก็ไม่ไหล ผมก็ทวงถามแค่นี ครับ ยังไงก็ช่วยพิจารณาด้วยครับ ผมก็ไม่
ขออะไรขอให้พวกผมได้มีน  าใช้ก็พอ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ครับ ในส่วนนี ก็ขอให้ท่านนายกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี แจงให้ชัดเจนด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)  เชิญท่านนายกครับ 

นายฉลอง หาสนาม : เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีท่านสมพร ได้มี 
(นายก อบต.) กระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องน  า ที่ท่านได้อภิปรายมาโดยระเอียด เรื่องน  าผมก็จะมอบหมายให้ 

ท่านรองเตียงที่ผมมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ จริงๆแล้วเรื่องน  าที่ท่านส่งหนังสือขึ นมา
ผมก็ก าชับให้มอบหมายให้กองช่างได้ลงไปตรวจสอบดูแล้ว ส่วนรายละเอียดผมมอบหมาย
ให้ท่านรองเตียงได้ชี แจงต่อสภาฯ ในฐานะที่ท่านลงพื นที่ครับ 

นายเตียง สินภักด ี : เรียนท่านประธานสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในกระทู้ถามข้อ 2.1 เรื่องน  า ที ่ 
(รองนายก อบต.) โรงปุ๋ย คือในข้อมูลที่สอบถาม คือน  าตรงนี ตอนแรกที่ขอใช้เราไม่รู้วันและเวลาที่แท้จริงว่า 

ใช้มาตั งแต่ตอนไหน ในกลุ่มในคณะที่ท่านไปขอว่ามันไม่มีวันที่ ผมสอบถามพนักงานที่ท า 
และค าถามท่ีท่านถามผมเข้าใจครับว่า ท าไมถึงไม่ให้ใช้น  า เราไม่ได้ไม่ให้ใช้ครับเราให้ใช้น
ในกรณีที่สูบน  าใช้มันได้แต่ถังหนึ่ง ก็ได้แค่ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ใช้ในบ่อนี จริงต้นมะขาม 
ของนายกศุลศักดิ์ บุญลม ทั งนี พนักงานเราก็เอาใจใส่จริงนั นเราก็ย  าไป พนักงานเราก็เห็น
ว่าน  าที่จะใช้ในชุมชนมันไม่พอเพียงในกรณีที่บ่อของท่าน เปิดมาเห็นภาพชัดเจนว่าน  าล้น
ถัง ภาพที่ 2 พนักงานเราไปดูว่าน  าไหลล้นเต็มถังอยู่แบบนี ไม่รู้กี่วัน ภาพที่ 3 ทุกท่านก็จะ
เห็นว่ามันไหลอยู่แบบนี อยู่ทุกที่ ทีนี ถ้าเราเอาน  าตัวนี มาเปิดให้เป็นน  าเสีย น  าตัวนี เราเอา
ไปให้ประชาชนใช้ดีไหม พนักงานเขาถามผม ผมก็บอกว่าถ้ามันไหลทิ งแบบนี มันก็ไม่ได้ 
น  าพวกเราปั่นขึ นเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เสีย แต่ที่น  ามันเสียทิ งไปมันไม่รู้กี่วันกี่คืน ไม่รู้มันเสีย
ไปเท่าไหร่กี่ลูกบาศก์เมตรมันก็ไม่รู้ ทีนี ก็เลยบอกว่าแบบนี มันก็ไม่ถูกต้อง ที่เขาบอกมามัน
ไมใ่ห้ตัดระบบทันที ซึ่งเรารับแบบภาระนี มานานแล้วเขาเขียนรายละเอียดมา แต่มันจะ 
ตรงข้ามกับท่านสมพร สุนะเสน ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ผมไม่ได้ว่าท่านเอาไปใช้ในรูปแบบ
อ่ืนที่ท่านบอกว่าท าน  าขาย ก็เลยมีปัญหาเขาก็เลยปิด ปิดช่วงที่มีนักเรียนมาเขาก็รายงาน
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ผมตลอด ทีนี เรื่องของท่านสมพร ท่านบอกว่าท่านไม่มีเงินซื อ พวกเราก็ช่วยมาหลายเดือน 
แต่ทีนี ถ้าท่านบอกว่าท่านซื อตั งนานแล้วมันก็ไม่มีปัญหา แต่ท่านมีแต่บอกว่าให้ช่วยหน่อย 
ผมก็เลยพิจารณาแล้วว่าจะตัด ถ้าเราไม่ท าอย่างนี ล่ะถ้าไม่มีเงินตลอดน  าเราก็จะท ายังไง 
เราก็ไม่อยากจะพูด พนักงานเขาก็พูดแหละแต่ผมไม่พูดเพราะมันเป็นเรื่องของพนักงาน 
เราก็พอเข้าใจกันว่าจะตัดที่โรงปุ๋ย ทีนี ต่อมา ข้อที่ ๒.2 ที่วัดนักบุญอันนา พอหมู่ 1 โอน
ให้ อบต. พนักงานเราก็ไปดูไปเอาซัมเมอร์สขึ นมามันมีสาเหตุจากอะไร เอาขึ นมาดู
ซัมเมอร์สไหม้ครับ น  าก็ไม่มีผมก็บอกเปลี่ยนเอาไปใส่ใหม่ ก็ไปใส่ได้ไม่กี่วันน  าก็หมดไม่มี
น  า นะตอนนี คือค าตอบว่าที่วัดนักบุญอันนาไม่มีน  า ถ้าเราจะท าเราก็ไปแก้ไขหรือท าใหม่ 
อันนี ก็ต้องให้ช่างลงไปตรวจสอบอีกครั ง พนักงานเขาบอกว่าเขาตอบหลายครั งแล้วว่า
น  ามันไม่มี ผมถามวันนี  เขาก็บอกไปแล้วว่ามันไม่มีน  า อันนี คือค าตอบของพนักงาน ใน
ส่วนนี  สรุปว่าวัดนักบุญอันนาไม่มีน  าไม่สามารถจะเอาซัมเมอร์ส ลงได้ อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อ
การไหม้ของซัมเมอร์ส ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ขอบคุณท่านรองเตียงครับ ในส่วนมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญท่าน  

(ประธานสภาฯ)  สมพรครับ 

นายสมพร สรุเสน : ขออนุญาตเป็นครั งที่สองครับ ท าไมท่านว่ามันทั งวันทั งคือ แค่เปิดวันละ 2  
(ส.อบต.หมู่ ๑) ชั่วโมงครับ น  าผมจะไหลทั งวันทั งคือมันจะเป็นไปได้อย่างไร ผมนี เดินไปดูวันละ 4 รอบ  

ทั งๆ ที่ไม่มีคา่ตอบแทนอะไรเลย ถ้ามีคนบอกว่าเปิดใช้งานก่อนผมก็ไม่ตั งกระทู้ถามแบบนี 
หรอก เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องชาวบ้าน น  าอาบผมไม่ได้ว่าอะไรเลย น  าดื่ม
ครับธุรกิจคุณจะไปดูบัญชีไหมถังละ 5 บาท มันมีเราก็ท าให้ชาวบ้านดื่มกินเถอะ ก็แค่นั น
ครับ อย่ามาพูดว่าเปิดไว้ทั งวันทั งคืนครับ คุณบอกว่าคุณเปิดน  าวันละ 2 ชั่วโมง น  าอะไร
จะมาไหลทั งวันทั งคืน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : เชิญท่านรองเตียงครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายเตียง สินภักด ี : จ่ายให้ชาวบ้านใช้ได้แค่วันละ 2 ชั่วโมง เอกสารมีนะครับ อันนี คือพนักงานเขียน  
(รองนายก อบต.)  รายงานผมมา ผมก็ชี แจงตามเอกสารที่พนักงานรายงานให้ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ท่านสมพร มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ก็คงเป็นเรื่องที่เข้าใจกันแล้ว 

(ประธานสภาฯ) นะครับ ส าหรับกระทู้ถามเรื่องน  าทั ง 2 ที่ ต่อไปก็เป็นกระทู้ที่ 3 ในส่วนนี ขอเชิญท่าน  

พงษ์ทิพย์ อ่านกระทู้ถามของท่าน เชิญครับ  

 

นายพงษ์ทิพย์ เครางาม : เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น า 



๙ 
 

(ส.อบต.หมู่ ๑๑) ท้องที่และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมพงษ์ทิพย์ เครางาม ส.อบต. หมู่ 11  

ตามที่ผมได้ยื่นกระทู้ถามต่อท่านนายก เกี่ยวกับเรื่องตามข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจ่าย ปี 2566 เรื่องการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาใสสะอาดของ 5 หมู่ ผมขอเรียน
ถามท่านว่านี่มันก็เข้าหน้าแล้งแล้วความเดือดร้อนเรื่องน  าของพ่ีน้องประชาชนมันคือเรื่อง
ใหญ่ เรื่องเดียวกับท่านสมพร ถ้ามันแล้งจริงๆ จะท าอย่างไร ผมขอเรียนถามว่าโครงการ
ปรับปรุงน  าประปาใสสะอาดของ 5 หมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยของ
เราได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ท าไมมันถึงไม่มีความคืบหน้า ผมไม่อยากให้เกิดปัญหาไป
มากกว่านี  ถ้าเงินเข้ามาผมก็อยากให้ด าเนินการในเรื่องระบบน  าประปา เป็นการเร่งด่วน 
ก่อนจะค านึงถึงเรื่องอ่ืน  ไม่ใช่ว่าเรื่องอ่ืนไม่เป็นประโยชน์มีประโยชน์ทุกโครงการที่ทาง
สมาชิกได้เสนอเข้ามา แต่ผมอยากให้ท่านนายกพิจารณาเรื่องน  าเป็นเรื่องด่วนนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ครับในส่วนนี ขอเชิญท่านนายกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี แจงเกี่ยวกับโครงการ 

(ประธานสภาฯ)  น  าประปาใสสะอาด ทั ง 5 หมู่ เชิญท่านายกครับ 

นายฉลอง หาสนาม : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เกี่ยวกับกระทู้ถามของ 
(นายก อบต.) ท่านพงษ์ทิพย์ เครางาม สมาชิกสภาหมู่ 11 ที่ท่านถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการใน 

ข้อบัญญัติโครงการของปี 2566 ซึ่งผ่านสภาเรามาเรียบร้อยแต่ละหมู่แต่ละชุมชนก็มี
โครงการทุกหมู่บ้าน ผมขอน าเรียนชี แจงอย่างนี เกี่ยวกับโครงการทุกโครงการรวมทั งหมด 
มีทุกหมู่บ้านของ ปี 2566 ที่เราอนุมัติ ในข้อบัญญัติ จริงๆแล้วโครงการแต่ละโครงการ
โดยเฉพาะผมเน้นตลอดกับทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกองช่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกองคลัง ผม
เน้นตลอดว่าอย่าให้ข้ามปีงบประมาณ ผมเน้นตลอด ทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ถนนเสริมเหล็ก ร่องระบายน  า จริงๆร่องระบายน  ากับถนนเสริมเหล็ก รู้สึกว่าได้แจกแจง
แล้ว ทีนี่ยังเหลือของ 5 หมู่ เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงน  าสะอาด ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เกี่ยวกับค าว่าเสนอในข้อบัญญัติท าร่วม ผมได้ติดตามกับ ผอ.กองช่าง ท่านได้แจ้งว่าค าว่า
ท าร่วมหรือยังไงก็ยังไม่เข้าใจกันเหมือนกัน ว่าจะด าเนินการอะไรยังไงจุดไหน แจกแจง
เป็นหมู่หรือเป็นโซนหรือยังไง จริงๆแล้วผมเร่งรัด ผมทราบเบื องต้นคือ ผมมอบหมายให้
ท่านรองสมานกับ ผอ. กองช่าง ลงไปเตรียมตรวจสอบพื นที่และด าเนินการท าประมาณ
การ ทั งนี ผมเร่งรัดถึงเงินยังไม่มีเงินยังไม่เข้า ผมพยายามทุกทีว่าท าตามค าสั่งของทาง
จังหวัดทางผู้ว่าฯ ท่านก็เน้น เงินยังไม่เข้าโครงการในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 2566 
ประจ าปีอย่าให้เลย อย่าให้ข้ามปี ผู้ว่าฯ ท่านก็เน้นผมก็จ า ท่านผู้ว่าฯ ท่านบอกว่าถึงเงิน
ไม่เข้าท่านก็ก่อหนี เร่งรัดไปเลย ท าไปเลยท าเรื่องรายละเอียดไว้ ถ้าเป็นไปได้ก็เรียก
ผู้รับเหมามาตกกันเลย พูดง่ายไปท าสัญญาก่อหนี ผูกพัน ท าล่วงหน้าไป รอเงินเข้า จริงๆ
แล้วเงินเรามันน าเข้าเป็นขั นเป็นตอน ส่วนรายละเอียดที่จะด าเนินการอย่างไรผมจะ 
มอบหมายให้ท่านรองสมานเป็นผู้ชี แจง ในฐานะที่ท่านได้รับมอบหมายว่าให้ลงตรวจสอบ
ร่วมกับกองช่างจะท าอย่างไร เชิญท่านรองสมานได้น าเรียนในที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : เชิญท่านรองสมานครับ  

(ประธานสภาฯ)    

นายสมาน สุวะศรี : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน  
(รองนายก อบต.) ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ผมดูแลการด าเนินการโครงการต่างๆภายในต าบล ไม่ว่า

จะถนน โครงการประปา หรือไฟฟ้า ภายในต าบลผาน  าย้อย ในส่วนโครงการประปา ก็
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหารด้วย คือเรื่องน  านี เป็นปัจจัยหลักของคนในชุมชน
ต าบลผาน  าย้อย ผมขอชี แจงถึงที่ ไปที่มาก่อนว่าเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวตั ง
งบประมาณไว้ 900,000 บาท ส าหรับ 5 หมู่บ้าน ซึ่งในส่วนรายละเอียดยังมิได้ก าหนด
ไว้แน่ชัด สืบเนื่องจากว่าช่วงนั นเราไม่มีช่างและขอช่างมาช่วยท างานรักษาการแทน ช่วง
จะด าเนินการท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณจึงได้ลงแต่งบประมาณไว้ตามข้อบัญญัติที่ตั งไว้
ในส่วนช่างที่เราขอมาช่วยท างานพอช่างคนเดิมไป ก็ขอชี แจงให้รับทราบอีกครั ง เพราะ
ท่านสมาชิกสภาก็แต่ต้นอยู่แล้วในการท าข้อบัญญัติและได้ผ่านไปมันไม่มีปัญหาและ
โครงการประปาถนนเข้าไร่ไฟเข้านาน  าประปาสะอาดตามความรู้สึกของพ่ีน้องในต าบลผา
น  าย้อย ว่าจะได้ด าเนินการไหม อย่างไร ปัจจุบันขอน าเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเรามีช่าง
เป็นของตัวเองที่พร้อมจะท างานแล้ว ตอนนี ผมก็ได้ลงไปด าเนินการกับช่างและเอา
ผู้ช านาญการมาตรวจสอบยกตัวอย่างหมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 13 ที่ พ่ีน้องประชาชนก็อยากจะ
ใช้น  า ก็ลงไปตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียบ้าง ระบบประปาการใช้มาแล้วคิดว่าน่าจะ
ประมาณ 20 กว่าปี อะไรมันช ารุดบ้างอะไรมันเสียหายบ้างผมก็ขอชี แจงว่าตามที่ให้ช่างผู้
ช านาญเขามาตรวจสอบว่าจะด าเนินการอย่างไร มาตรวจสอบแล้วก็มาประเมินราคาว่า
หมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 13 เท่าไหร่ที่ช้างผู้ช านาญการส่งมาคร่าวๆ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา
ทราบว่าเราจะต้องขอแยกออกเป็น ๒ โครงการนะครับเนื่องจากพื นที่อยู่ห่างไกลกันและ
งบประมาณเรามีจ ากัดในการด าเนินการถ้าเรารองบประมาณเต็มก็จะส่งผลต่อพ่ีน้อง
ประชาชนเดือดร้อนมากไปกว่านี เพราะปัญหาเรื่องน  าเป็นปัญหาหลักเลยในช่วงหน้าแล้ง
ผมขอแจ้งให้ทราบว่าจะท าแยกโครงการหมายถึงว่าโครงการ ๑ จะด าเนินการในส่วนหมู่ 
3 และหมู่ 11 และโครงการที่ 2 จะด าเนินการในส่วนของหมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 13 โดยจะ
ขอแยกงบประมาณในการขอตั งรายการใหม่และโอนงบประมาณจ านวน 500,000 บาท 
ส าหรับด าเนินการหมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 13 และ 400,000 บาท ส าหรับหมู่ 3 หมู่ 11  
ตอนนี เอกสารรายละเอียดผู้ช านาญออกมาตรวจสอบร่วมกับทางช่างและประมาณการ
ราคา ก็ขอน าเรียนแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว ประมาณการ
ราคา ๓๕๔,๐๐๐ บาท ในส่วนของหมู่ 3 หมู่ 11 ไปตรวจสอบมาแล้วพบว่าระบบการ
จ่ายน  าช ารุด ข้อต่อข้องน  าเสียหายส่งผลให้น  าไม่ใสสะอาด และรายละเอียดต่างๆก็ขอให้
ท่านสมาชิกสภามาเราพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายกองช่างด าเนินการต่อใน
ระเบียบวาระการพิจารณาต่อไป และตามที่ท่านสมาชิกได้ด าเนินการมานานแล้วผมก็
ขอขอบคุณความส าคัญของหมู่บ้านเรื่องน  า  ในส่วนของหมู่ที่ ๑ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๓ 
ประมาณการาคาก็จะอยู่ที่ ๔๙๐,๐๐๐ บาท เพราะว่าการดูแลอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวนี บางจุด



๑๑ 
 

ก็ต่อตรงทรายอะเบทหรือทรายกรอง ก็จะขอให้ท่านได้พิจารณาด าเนินการต่างๆกับ
ผู้ช านาญการก็ขอแจ้งให้ทราบว่าการพัฒนาชุมชนผมและฝ่ายบริหารก็คิดเหมือนกับท่าน
สมาชิกสภาทั ง 5 หมู่บ้านเช่นกัน บางหมู่บ้านอาจจะไม่เหมือนกันบางหมู่บ้านอาจจะใช้ได้
สะดวกบางหมู่บ้านอาจจะมีปัญหาเรื่องน  า เพราะมีปัญหากันตลอด มันเกี่ยวกับปัญหา
เรื่องน  า ขอแจ้งให้ทราบว่าบางทีบางหมู่บ้าน อนุญาตเอ่ยนามหมู่ 3 ที่ลงไปส ารวจกับทาง
ผู้ช านาญและทางช่างเขาแจ้งว่าต่อไปข้างหน้าอาจจะช ารุดหรือแตก เนื่องจากต้นยูคาราก
แทรกเข้าไปในบริ เวณท่อประปาเราก็ เรียนให้ท่านสมาชิกทราบและขอให้แจ้ง
คณะกรรมการหมู่บ้านด้วย ว่าควรจะด าเนินการให้ตัดออกไม่ให้มันขึ นเพราะปัญหามันก็
ลากมันก็จะแตกแล้วน  ามันก็จะไม่อยู่ อีกประเด็นก็คือใบไม้มันปลิวลงใส่ถังท าให้น  าด าได้
ร่วมทั งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ท าให้น  าประปาไม่สะอาด ตอนนี ผมก็ลงไปร่วมพัฒนาบริเวณ
พื นที่บ่อประปากับทีมงานน  าประปา ไฟฟ้า ไปด้วยกันพัฒนาเป็นจุด ปัญหาในส่วนนี คิดว่า
ท่านพงษ์ทิพย์ ที่ท่านได้เสนอมา ก็ขอน าเรียนว่าจะด าเนินการอยู่และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการและก็คงจะให้ทุกท่านได้พิจารณาในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ขอบคุณท่านรองสมานนะครับ ในส่วนนี ท่านพงษ์ทิพย์มีข้อสงสัยหรือจะสอบถาม  

(ประธานสภาฯ)  เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญได้เลยครับ เชิญท่านพงษ์ทิพย์ครับ 

นายพงษ์ทิพย์ เครางาม : เรียนท่านประธานที่เคารพ เรื่องโครงการผมเข้าใจตั งแต่แรกแล้วนะครับ หมู่ 3  
(ส.อบต.หมู่ ๑๑) หมู่ 11 นี เป็นโครงการ 1 หมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 13 นี เป็นอีกโครงการหนึ่ง ผมเข้าใจตั งแต่

แรกแล้วครับ ผมยื่นกะทู้ผมยื่นว่าได้ด าเนินการหรือยัง ท่านนายกตอบผมยังไม่ทราบเรื่อง
เลยว่ารวมโครงการอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้ถามแบบนั นผมแค่ถามว่าด าเนินการไปถึงไหน
แล้วเพราะนี่มันเข้าหน้าแล้งแล้ว ที่ท่านสมานได้แจ้งว่าได้ด าเนินการแล้วผมก็เข้าใจแล้ว
ครับแต่ผมขอให้เร่งรัดให้มันเร็วๆกว่านี หน่อยนะครับขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ครับผม ในส่วนนี ทางท่านผู้บริหารก็ได้ด าเนินการแล้วตามท่ีได้รับฟังมา ในส่วน 

(ประธานสภาฯ) ของกระทู้ถามก็หมดไปแล้วนะครับ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 4 ผมขอพักเบรก 15 

นาที ครับ 
 
ที่ประชุม  : พักเบรก  ๑๕  นาที  

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๖  และก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 



๑๒ 
 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ในการก้าหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(ประธานสภาฯ)  ผาน ้าย้อยในปี ๒๕๖๕  ได้ก้าหนด ๔  สมัยปีนี เราจะเอากี่สมัยจะเอาเหมือนเดิมหรือจะ

เอาแบบไหนเชิญทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่วมกัน
ก่อนที่ท่านจะพิจารณาขอเชิญท่านเลขาสภาได้ชี แจงระเบียบให้ทุกท่านได้ทราบด้วยครับ 

นายณัฐพงศ์ ภูถาวร : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ 
(เลขานุการสภา) บริหารส่วนต าบลผาน  าย้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ก่อนที่เราจะพิจารณาร่วมกันในการ

ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ผมขอชี แจ้งให้ทุกท่านทราบ ดังนี   
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ วรรคแรกก าหนดไว้ว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่
เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีฯลฯ ซึ่งปี ๒๕๖๕ 
ก าหนดประชุมสภาสามัญ จ านวน ๔ สมัยและขอเปิดสมัยวิสามัย อีก ๓ สมัย จึงเรียนเพ่ือ
ทราบและเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ทีไ่ด้น้าเรียนในข้อระเบียบไปแล้วมีท่านใดจะเสนอ 
(ประธานสภาฯ)  หรือแสดงความคิดเห็นเชิญท่านไวยกรณค์รับ 

นายไวยกรณ์ ปากหวาน : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(ส.อบต.หมู่ ๓)  ส่วนต้าบลผาน ้าย้อย ผมนายไวยกรณ์ ปากหวาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล       

ผาน ้าย้อย หมู่ที่ ๓ ตามปกติที่เราได้ท ามาประชุมจะมี 3-๔ สมัย แต่ดูแล้วมันก็อยากที่จะ
แก้ไขถึงปัญหาของพ่ีน้องประชาชน 3 สมัย กว่าจะถึงปัญหาของชาวบ้านนั น การประชุม
เป็นสิ่งที่ส าคัญ การประชุมใหญ่เราต้องมีการแก้ปัญหาทุกครั ง ผมขอเสนอก้าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ้าปี  ๒๕๖๖  ก าหนดเป็น 4 สมัย ดังนี  
 สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๕–๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๑๐–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๑๐–๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๑๐–๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 

 
และก้าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕–๑๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  มีก้าหนด ๑๕  วัน 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ท่านไวยกรณ์ฯ ได้เสนอมา คือ ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี ๒๕๖๖   



๑๓ 
 

(ประธานสภาฯ) จ้านวน  ๔  สมัย และก้าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๖๗ นั น ผมขอผู้  
รับรองด้วยครับ 

นายพงษ์ทิพย์ เครางาม : ผมขอรับรองครับ 
(ส.อบต.หมู่ ๑๑)    

นายกฤษดา พันธุระ : ผมขอรับรองครับ 
(ส.อบต.หมู่ ๑๐)   

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ครับที่ท่านไวยกรณ์ ปากหวาน ได้เสนอมา คือ ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ
(ประธานสภาฯ)   ประจ้าปี ๒๕๖๖  จ้านวน  ๔  สมัย  ดังนี  

 สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๕–๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๑๐–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๑๐–๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๑๐–๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 

และก้าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕–๑๙ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  มีก้าหนด ๑๕  วัน 

  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการ
ก้าหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญประจ้าปี  ๒๕๖๖  และก้าหนดสมัยประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๖๗ ตามที่ท่านไวยกรณ์ ได้เสนอ ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือครับ/ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ/งดออกเสียงโปรดยกมือครับ   

   
มติที่ประชุม  : มีมตเิห็นชอบ     จ้านวน  ๑๒  เสียง   
   ไม่เห็นชอบ   จ้านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง   จ้านวน   ๑    เสียง(ประธานสภาฯ) 

สรุปมติที่ประชุม  : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี ๒๕๖๖ จ้านวน ๔  
สมัย ดังนี  
 สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๕–๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๑๐–๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๑๐–๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๔/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๑๐–๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีก้าหนด ๑๕ วัน 

และก้าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๕–๑๙ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  มีก้าหนด ๑๕  วัน 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ครับในระเบียบวาระที่ ๔.๑ ในการพิจารณาก้าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย 



๑๔ 
 

(ประธานสภาฯ)  สามัญ ประจ้าปี ๒๕๖๖  และก้าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ้าปี  
๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ต่อไประเบียบวาระท่ี ๔.๒ และ ๔.๓ เรื่องขอโอนงบประมาณ
และตั งรายการใหม ่   

  ๔.๒  ขอโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้
ในรายการ ดังนี  

- ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดค่า วัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 80,000 บาท 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            
งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 

- ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

- ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท 

- ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 140,000 บาท 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  ขอโอนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดครุภัณฑ์  
(ประธานสภาฯ) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้

ชี แจงต่อสภาฯ เชิญท่านรองสมานครับ 

นายสมาน สุวะศรี : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน  
(รองนายก อบต.) ในส่วนรายละเอียดในการขอโอนงบประมาณผมในนามฝ่ายบริหารจะขอมอบให้ท่านรอง 

ปลัดและฝ่ายการคลังเป็นผู้ชี แจงนะครับ ขอบคุณครับ 

สิบเอกฐิระวัจน์ อรรคนันท์: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรง 
(รองปลัด อบต.รก.ปลัด อบต.) เกียรติทุกท่าน ส้าหรับผมขอชี แจงเกี่ยวกับความจ้าเป็นในการขอโอนงบประมาณนะ  

ครับเพ่ือจ่ายใช้จ้านวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท นั น เนื่องจากหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้างเป็นอ านาจของทางสภา เพราะว่าถ้าโอนจากงบค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาไว้
ในค่าใช้สอยตัวเป็นค่าวัสดุในการประปาหรือค่าที่ทางหลวงเขาท าถนน หรือซื อประปา
มานะครับ ตรงนี่เราไม่สามารถใช้งบกลางด าเนินการได้เพราะว่าเราได้ตั งงบประมาณ
ประจ าปีเป็นค่าใช้สอยในกองช่าง ก็เลยต้องเป็นอ านาจโอนงบจากทางสภาในการโอน
งบประมาณทั งเพ่ือที่จะได้ใช้อ านาจหน้าที่ให้เสร็จสิ นลุล่วงไปด้วยดี ตามหมวดรายการ
ต่างๆ ทั งงานขยะมูลฝอย ก็จะมีงบประปา 80,000 บาท งบขยะมูลฝอย 20,000 บาท  
และงบไฟฟ้า 5,000 บาท รวม 305,000 บาท ทั งหมดอยู่ในกองช่างทั งหมด คือก็
เกี่ยวกับงานประปาอีก 62,000 บาท เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ยังขาด
อยู่ 140,000 บาท รวมทั ง 5 รายการก็จะเป็น 305,000 บาท ซึ่งรายละเอียดการขอ
โอนงบประมาณก็จะมี ดังนี   
กองช่าง 



๑๕ 
 

โอนลด 
1. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง ครุภัณฑ์ จ านวน 80,000 บาท 

2. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

3. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 5,000 บาท 

4. ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 60,000 บาท 

5. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 140,000 บาท 
กองช่าง 
โอนเพ่ิม 

1. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 80,000 บาท 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 

3. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุจ านวน 5,000 บาท 

4. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท 

5. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 140,000 บาท 

รายละเอียดการโอนและรายละเอียดอ่ืนๆ ก็จะมีอยู่ที่วาระการประชุมแนบอยู่ที่
ด้านหลังที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วก่อนประชุมสามวันครับ คืองานตัวนี งานนิติกรหรืองาน
กิจการสภาได้แนบมาด้วยครับ เดี๋ยวจะให้งานนิติกรมาแจ้ง คือตัวนี ไม่ว่าจะเป็นงานขอ
โอนงบทั งหมดทางนิติกรจะเป็นคนเก็บรวบรวมเพ่ือเสนอสภา ขอบคุณครับ   

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : เชิญท่านนิติกรครับ ก็คือในส่วนนี อยากทราบรายละเอียดที่โอนงบประมาณค่าที่
(ประธานสภาฯ)  ดินและสิ่งปลูกสร้างจ านวน 305,000 บาท อยากทราบรายละเอียดครับ ตามเอกสารก็ 

เห็นอยู่แต่รายละเอียดมันไม่ค่อยชัดเจนคือทางสภาเราอยากได้รายละเอียดที่มันชัดเจน
มากกว่านี ครับ ก็ตอนนี อยู่ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่ 4.2 เรื่องขอโอนงบประมาณหมด



๑๖ 
 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจ านวน 305,000 บาท ผมมองว่ารายละเอียดมันไม่
ค่อยชัดเจนครับ ขอเชิญท่านได้ชี แจงเพ่ิมเติมด้วยครับ 

นางสาวเจษธิดา แพงอ่อน: เรียนท่านประธานท่านสมาชิกท่านผู้บริหารและผู้น าท้องที่ในส่วนนี จะชี แจงใน 

(นิติกร) เรื่องรายการโอนงบประมาณเรื่องรายจ่ายในข้อบัญญัติมีงบประมาณ 2566 หมดค่า 

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 305,000 บาท เพ่ือจ่ายในด้านต่างๆตาม
รายละเอียด รายละเอียดที่โอนทุกท่านมีแล้วนะคะ ว่าจ่ายเพ่ืออะไรก็ตามเอกสารทางกอง
ช่างที่แนบท้ายเลยค่ะ มันจะมีบันทึกต่อท้ายของกองช่างที่บอกว่าเหตุผลใดถึงโอน
อย่างเช่นในวัสดุประปากองช่างแจ้งว่าปีงบประมาณ 2566 แผนงานพาณิชย์ที่ตั งไว้
งบประมาณ 50,000 บาท และกองช่างได้ด าเนินการซ่อมแซมระบบประปาของหมู่ 5 
บ้านเหล่าขุมมันและมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ประปาเป็นจ านวนมากจึงท าให้ค่า
วัสดุอุปกรณ์ของเราไม่เพียงพอเนื่องจากซ่อมแซมเยอะเช่นการซ่อมของหมู่ 5 เลยขอตั ง
งบประมาณเพ่ิมอีก 80,000 บาท ในส่วนของถังขยะเรามีทั งผู้ที่ขอใช้ใหม่และถังขยะ
ของเราไม่เพียงพอก็เอาไปทดแทนถังขยะของพ่ีน้องเราที่มันช ารุดก็เลยขอตั งเพ่ิมในการ
จัดซื อถังขยะมีจ านวน 20,000 บาท และในส่วนของเพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟในระบบประปา 
ในส่วนของงบประมาณตัวนี เราตั งไว้แค่  584,500 บาท แต่เนื่องจากค่าไฟฟ้าของเราตก
เดือนละประมาณ 118,000 บาท และในตอนนี งบประมาณของเรามีไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายในส่วนอีกที่เหลือก็เลยขอโอนงบประมาณเพ่ิมอีก 300,000 บาท แต่เนื่องจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอก็เลยขอโอนเพียง 200,000บาท ก่อนค่ะรายละเอียดการโอนก็
ตามที่ท่านรองปลัดได้ชี แจงไปแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
ขอบคุณค่ะ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอบคุณท่านนิติกรนะครับ ส าหรับข้อมูล ในส่วนนี มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัย ใน 
(ประธานสภาฯ) ส่วนขอโอนงบประมาณหรือไม่ครับ 

นางสาวเจษธิดา แพงอ่อน: ค่ะตามท่ีท่านสมาชิก หมู่ 10 สงสัยนะคะว่าตามข้อบัญญัติเรื่องขยะท่ีตั งไว้ใน  
(นิติกร) งบเคหะและชุมชน งบด าเนินงานค่าวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือจัดซื อวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่คงทน วัสดุ

สิ นเปลือง เช่น ค่าตัดแกงกันสวะ ค่าขยะ ค่าหัวเชื่อมแก๊ส ในตรงนี เพ่ือเป็นแจ้งว่าใน
หมวดนี เราจะสามารถจัดซื อได้ ไม่ใช่ว่าเราจะซื อ เราเลือกซื อในลักษณะหมวดนี ค่ะ มีท่าน
ใดสงสัยอีกไหมคะ แม้กระทั งในรายการที่ตั งหมวดอื่นๆ ที่ต้องเขียนไว้เพราะว่าในส่วนของ
งานแผนเขาน่าจะตั งไว้ว่าจัดซื อในลักษณะประเภทนี  ในด้านนี นะคะ ไม่ใช่ว่าเราจะซื อใน
ที่เราเขียนลง เราซื อในสิ่งที่จ าเป็นเราใช้ในหน่วยงาน ความจ าเป็นของพ่ีน้องประชาชนใน
พื นที่ค่ะ ขอบคุณค่ะ  

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : มีท่านสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ในเรื่องการขอโอนงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  ในด้านต่างๆครับผม เชิญท่านพงษ์ทิพย์ ส.อบต. หมู่ 11 ครับ เชิญครับ 

นายพงษ์ทิพย์ เครางาม : ขออนุญาตอีกครั งหนึ่งครับท่านประธาน เกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณ ผมก็จ า 



๑๗ 
 

(ส.อบต.หมู่ ๑๑)  จ าได้ว่าต้องโอนหลายครั งหลายครา ครั งนี ก็ขอโอนอีก ผมจ าได้ว่าเงินที่จะโอนในส่วนนี  ก็  

น่าจะเป็นเงินที่ผมกันไว้ ที่ผมเคยอภิปรายในการประชุมครั งที่ผ่านมา ผมเคยสงวนเงิน
ส่วนนี ไว้ ผมจะเสนอท่านนายกให้ยื่นญัตติขอตั งโครงการใหม่ขึ นมา แต่มาวันนี ก็มาขอโอน
อีก แต่ผมก็ค านึงถึงซึ่งมันเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในเมื่อขอโอนแล้วก็ขอ
โอนอีก ผมก็ไมอ่ยากให้ขอหลายครั งหลายครา ขอโอนไม่ให้ซักทีมันก็ยังไงอยู่มันเป็นความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน แต่ก่อนที่ผมจะให้ผมก็ขอฝากไว้เหมือนกันเพราะว่าระบบ
ประปาผมดูแล้วมันหลายหัวข้อเหลือเกิน ข้อ 1 ข้อ 4 ข้อ 5 รวมแล้วก็เกี่ยวกับประปา
เหมือนเดิม ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน หมู่  11 ก็เคยเห็นกันมาแล้ว วันนี ท่าน
นายกอาจจะไม่อยู่แต่ท่านรองสองท่านก็อยู่ ท่านเลขาก็อยู่ นั นคือความเดือดร้อนจริงๆ 
ผมไม่อยากให้เกิด ตอนนั นมันเกิดเพราะอะไร และต่อไปจะให้มันเกิดขึ นอีกหรือเปล่า ผม
เสนอโครงการขึ นมา ๖๐๐ เมตร แต่พอไปด าเนินการท าจริงไปได้ 200 กว่าเมตร เกิด
เหตุการณ์อะไรขึ นมาท่านนายกก็น่าจะทราบหรือทีมงานของท่านยังไม่รายงานให้ท่าน
ทราบผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ  ารอย นั นคือความเดือดร้อนของเขาจริงๆ คนที่จะแก้ก็
ตั งใจจะแก้ แต่คนที่อยากจะได้ก็อยากได้เดี๋ยวนี  ตอนนี มันถึงครึ่งทาง ผมก็อยากให้ท่าน
นายกพิจารณาด้วยครับ อย่างน้อยก็ให้มันถึงจุดเดิมเรื่องท่อประปา เพราะตอนนี คนที่ยัง
ไม่ถึงก็เอารถเข็นมาเข็นน  าไปใช้อยู่ ผมไม่อยากให้มีเหตุการณ์วางมวยเกิดขึ นเหมือนที่ผ่าน
มา ผมขอฝากไว้ครับท่านนายก ขอบคุณครับท่านประธาน  

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอบคุณท่านพงษ์ทิพย์ ส.อบต. หมู่ 11 ครับ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถาม 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องขอโอนงบประมาณอีกไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ในส่วนนี ถ้าไม่มี

ท่านใดจะสอบถามเรื่องการขอโอนงบประมาณ ผมก็จะขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้
โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 305,000 บาท 
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ/ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ/งดออกเสียงโปรดยก

มือครับ  

มติที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ   จ้านวน  ๑๑  เสียง   
   ไม่เหน็ชอบ    จ้านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง    จ้านวน   -    เสียง(ประธานสภาฯ) 

สรุปมติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๖๖ หมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท 

    
   ๔.๓  ขอตั งรายการใหม่และโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จ านวน ๘๔๔,๐๐๐ บาท ดังนี   

๑. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกกลาง ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 490,000 บาท 



๑๘ 
 

๒. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านดง
ขี นาค ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอ  หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 354,000 บาท 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ขอตั งรายการใหมแ่ละโอนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
 (ประธานสภาฯ)   ๑. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า  

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกกลาง ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 490,000 บาท 

๒. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้าน  
ดงขี นาค ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอ  หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 354,000 บาท 

                             ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี แจงต่อสภาฯ ครับ 

นางสาวเจษธิดา แพงอ่อน: เรียนท่านประธานท่านสมาชิกท่านผู้บริหารและผู้น าท้องที่ ในส่วนนี จะชี แจงใน 
(นิติกร) ส่วนของการขอตั งรายการใหม่และโอนงบประมาณ  

๑. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกกลาง ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 490,000 บาท 

๒. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้าน  
ดงขี นาค ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอ  หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 354,000 บาท 

ตามเอกสารที่ทุกท่านมีอยู่แล้วดูรายละเอียดไปพร้อมกันเลยนะค่ะ โดยในการขอ
ตั งรายการใหม่ อ้างถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าปรับปรุงประปาผิวดิน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ประปาผิวดินบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 และปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 ต าบล    
ผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตั งไว้ 900,000 บาท กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย ได้ส ารวจแล้วปรากฏว่าระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 และหมู่
ที่ 3 บ้านดงขี นาค ระบบประปาผิวดินอยู่คนละโชนกันจึงต้องจ าเป็นที่จะแบ่งท าเป็นแต่
ละโครงการ ดังนี  

1.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง ต าบลผาน  าย้อย 
อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 490,000 บาท 

2.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที ่3 บ้านดงขี นาค  ต าบลผาน  าย้อย 
อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 354,000 บาท 

 

ดังนั น กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย จึงขอตั งรายการใหม่จาก
โครงการปรับปรุงประปาผิวดิน จ านวน 900,000 บาท เป็น 

๑. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกกลาง ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 490,000 บาท 



๑๙ 
 

๒. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้าน  
ดงขี นาค ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอ  หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 354,000 บาท 

และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 
844,000 บาท ซ่ึงรายละเอียดการโอนและขอตั งรายการใหม่ ดังนี  
กองช่าง 
โอนลด 

๑. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงประปาผิวดิน 
จ านวน 490,000 บาท 

๒. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าปรับปรุงประปาผิวดิน
จ านวน 354,000 บาท 

   กองช่าง 
ตั งรายการใหม่ 

๑. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 490,000 บาท 

๒. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที่ 3 บ้านดงขี นาค ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
354,000 บาท 

ซ่ึงท่านรองสมานได้ชี แจงไปในเบื องต้น ในเรื่องของรายละเอียดว่าได้มีหน่วยงาน
ที่เขารับผิดการท าประปาที่มีคุณภาพได้ออกมาลงหน้างานแล้ว และได้ประมาณการราคา
แล้วเนื่องจากมันเป็น 2 จุดก็เลยจะขอเพ่ือให้สะดวกในการจัดท า และเนื่องจาก
งบประมาณเรามีจ ากัดด้วย อาจจะขอทยอยท าทีละโครงการ จาการตรวจสอบก็พบว่า
อุปกรณ์บางอย่างมันช ารุดเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชน ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ในการนี จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณา

อนุมัติในขอตั งรายการใหม่และขอโอนงบประมาณต่อไป ขอบคุณค่ะ  

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการขอตั งรายการ 
(ประธานสภาฯ)  ใหม่และขอโอนงบประมาณดังกล่าวครับ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ/ท่านใดไม่

เห็นชอบโปรดยกมือครับ/งดออกเสียงโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบให้ตั งรายการใหมแ่ละโอนงบประมาณ  จ้านวน  ๑๒  เสียง   
   ไม่เห็นชอบ    จ้านวน   -    เสียง 
    งดออกเสียง    จ้านวน   ๑    เสียง(ประธานสภาฯ) 
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สรุปมติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั งรายการใหมแ่ละโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี   
๑. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกกลาง ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 490,000 บาท 

๒. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้าน  
ดงขี นาค ต าบลผาน  าย้อย อ าเภอ  หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 354,000 บาท 

และให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 
844,000 บาท    

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ในระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือแจ้งเรื่องใดหรือไม่ เชิญ

(ประธานสภาฯ)  ท่านสุพรมครับ 

นายสุพรม พันธุ์หอม : เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาและผู้น า 
(ตัวแทนชุมชน หมู่ ๗) ชุมชนทุกท่าน ผมนายสุพรม พันธ์หอม บ้านเหล่าขุมมัน หมู่ 7 ขอใช้เวลาสภาเพ่ือหารือ 

กับผู้น าชุมชน เรื่องที่ผมจะปรึกษาหารือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับต าบลของเรา เนื่องด้วยต าบล
ของเราก็ได้ตั งชมรมผู้สูงอายุมานาน แต่ผมมองแล้วมันยังไม่แน่นอนยังไม่รอบคอบ ยังไม่
ชัดเจน อยากปรึกษาหารือท่านผู้น าทุกหมู่ ผมอยากให้ท่านผู้น าได้พิจารณาเรื่องที่ผมจะ
เสนอไปนี  ชมรมผู้สูงอายุต าบลเรามันจะมีความส าคัญมีผลประโยชน์ทุกหมู่บ้าน ผมได้รับ
รายงานวันที่ 18 ตุลาคม 2565  มียอดสมาชิก 1,208 คน ข้อมูลส าหรับเดือนตุลาคม 
แต่ที่แน่ๆ เดือนสองเดือนที่ผ่านมามันมีการเสียชีวิตบ้างหรือเข้าใหม่บ้างมันจะอยู่ราวๆ นี  
และยอดเงินเดี๋ยวนี ไม่มีใครก ากับดูแลให้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้ว่าท่านคณะกรรมการ
ที่ท าอยู่ ผมแค่อยากให้มันมีระเบียบวินัยให้ดี ซึ่งตอนนี สมาชิกก็เพ่ิมขึ นรายได้ก็เพ่ิมขึ น 
ท่านก็ลองคูณดู 1,208 ท่านคูญด้วย 50 บาท สมาชิกทั งหมด 1,208 ท่าน บวกลบ 
เพราะว่าอันนี มันเป็นข้อมูลของเดือนตุลาคม ก็เงินในบัญชีตามที่ผมได้รับข้อมูลมา 
1,100,000 บาท และมีเงินทีย่ังไม่เข้าบัญชี เพราะว่าต้องกันไว้จ่ายให้ศพเสียชีวิต 3 ศพ 
ก็ประมาณเป็นแสน อันนี พวกเราสมาชิกก็ยังไม่รู้อะไรเลย แต่ผมปรึกษาก็อยากให้มันดีขึ น
ให้มีคนดูแลให้มีคนตรวจสอบแต่ก่อนเคยตั งกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านแต่ตอนนี ไม่มี   
ถ้าค านวณตัวเลขตอนนี ก็ประมาณ 60,๔00 บาทต่อศพ แล้วค่าใช้จ่ายให้กรรมการเก็บก็
ร้อยละ 10 ก็ประมาณ 6,000 บาท และจ่ายให้ศพ 46,000 บาท แล้วมันก็จะเหลือ
ประมาณ 8,000 บาท แล้วตรงนี การผู้ด าเนินงานส่วนต่างเพราะเงินมันมากขึ นเพราะมัน 
ไม่มีใครดูแลผมก็อยากให้ท่านผู้น าพิจารณาว่าครั งหนึ่งก็ให้ท่านประชุมสมาชิกปี ละ 1 
ครั ง 1 เพ่ือจะได้รายงานให้สมาชิกได้ทราบว่ามีสมาชิกเท่าไหร่เงินได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่ปี 
 
ละครั งก็พอแล้วท่านผู้น ามีความคิดเห็นอย่างไรเพราะมันมีผลประโยชน์ต่อต าบลเราช่วงนี 
มันเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่ใช่ว่าเขาจะท าไม่ดีแต่อยากให้มันรัดกุมให้มันมีลายลักษณ์อักษรไว้
เดี๋ยวครั งหน้า บางทีดูข่าวกองทุนกองทุนละ 2 ล้าน 3 ล้าน ก็หายไปเยอะแยะตรงนี เรา
ไม่มีอะไรไปดูแลเลยเป็นไปได้แล้วก็ประสานทุกฝ่ายให้ปรึกษาหารือกัน เราจะต้อง
ตรวจสอบบัญชี 2 คน 6 เดือนครั งก็ได้มันจะได้มีการโปร่งใสในองค์กรในสมาคมก็ขอฝาก
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ท่านก านันผู้ใหญ่บ้านช่วยแก้ไขปัญหาเพ่ือมันจะไม่เกิดปัญหาเพราะมันเป็นหน้าที่ของผู้น า
ชุมชนองค์กรนี ก็เกิดในชุมชนเราก็ขอฝากท่านผู้น าได้พิจารณาและด าเนินการด้วยครับ
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอบคุณท่านสุพรม พันธ์หอม นะครับ ที่ได้น าเรื่องเก่ียวกับผู้สูงอายุเข้ามา 
(ประธานสภาฯ) ปรึกษาหารือตอนนี ขอเชิญทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อหารือ 

ได้เลยครับเชิญท่านก านันครับ ท่านอัครวัฒน์ ศรีพยอม เชิญครับ 
 
นายอัครวัฒน์ ศรีพะยอม : เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่ทรงเกียรติในครั งนี   
(ก านัน ต.ผาน  าย้อย) ก่อนอ่ืนในประเด็นที่ท่านสุพรม พูดเรื่องฌาปนกิจผู้สูงอายุได้มีการจัดตั งถูกต้องตาม

ระเบียบไหม ก่อนอ่ืนผมต้องขอบอกว่ามีการจดแจ้งตามระเบียบเรื่องฌาปนกิจผู้สูงอายุ
ต าบลผาน  าย้อย แบบแรก แบบที่สองก็มีตั งให้คณะกรรมการดูแลทั งภาครัฐเอกชน ทั ง
ผู้สูงอายุ อันที่สาม ก็ต้องท าระเบียบแนบ ว่าการใช้เงินใช้อะไรได้บ้าง จ่ายสดยังไง 
ค่าตอบแทนยังไง ว่าเงินที่เหลือสามารถน ามาใช้ในธุรกรรมอะไรได้บ้าง ก็จะประมาณนี แต่
ผมเองก็ยังไม่ทราบว่าปัจจุบันฌาปนกิจจดถูกต้องไหม คณะกรรมการตอนนี มีกี่ท่าน 
ระเบียบการใช้จ่ายต่างๆ หมายถึงว่าการใช้จ่ายในฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นไปตาม
ระเบียบไหมก็ยังไม่ทราบ ก็อยากฝากท่านคณะผู้บริหาร สภา และท่านผู้น า ว่าก็ช่วยกัน
เพราะเป็นสิ่งที่ดีเพราะท าเพ่ือผู้สูงอายุ แต่ผมก็มองว่าไม่มีหลายราย ผมว่ามีผู้สูงอายุจริง 
อย่างเช่น วัยรุ่น คนอายุ 40 อายุ 27-28 ก็เข้าได้ ระเบียบตั งขึ นยังไงผมก็ไม่รู้ อันนี มีคน
บอกผมว่าจริงๆ ผู้สูงอายุน่าจะ 50 60 ถึง 70 ปี ไหม หรือยังไงในระเบียบต้องมีแต่ไม่ใช่
ว่าอยากรับใครเข้ามาก็รับเพื่อได้เงินอุดหนุนที่เพ่ิมขึ นวันนี ผมไม่เห็นด้วยแล้วที่ทราบมาว่า
มันมีระเบียบไหมว่าค าว่าสูงอายุมันต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าร่วมฌาปนกิจ
ผู้สูงอายุได้ก็อยากให้ท่านได้เชิญผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมว่าท่านท ายังไงในตอนนี เราจะไปขอ
ตรวจสอบมันก็คงไม่เหมาะก็จริงนั่นแหละ อยากจะเชิญท่านเข้ามาหารือเท่าที่ทราบแต่ละ
หมู่บ้านจะมีคณะกรรมการ 1 ท่านเพ่ือเก็บเงินเพ่ือฌาปนกิจสงเคราะห์ศพอาการใช้เงิน
หรือระเบียบต่างๆว่าสมัครยังไงกี่เดือนกี่ปีอายุเท่าไหร่ผมว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ขอน า
เรียนในสภาแห่งนี เท่านี ก่อนก็ขอขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ขอบคุณท่านก านันต าบลผาน  าย้อยนะครับ รายละเอียดก็ชัดเจนมากนะครับใน  

(ประธานสภาฯ)  ส่วนนี  เชิญท่านรองสมานครับผม 

นายสมาน สุวะศรี : เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนทุกท่าน  
(รองนายก อบต.) ผมก็ไดร้ับข้อมูลมาเหมือนกันก็ขอขอบคุณอดีตท่านประธานสภาท่านสุพรม พันธุ์หอม ใน

ฐานะที่ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผมจะพูดถึงที่ไปที่มาก่อนนะครับว่าชมรม
ผู้สูงอายุมาจากไหน เดิมทีจะไปไม่รอดผมบอกเลยเนื่องจากว่าตอนนั นลองหาสมาชิกอยู่
แต่ให้ประสานกับสถานอีนามัยเป็นผู้ดูแลจัดการจากหัวหน้าส่วนมอบให้หมอคนใดคนหนึ่ง
เป็นเลขาการจ่ายเงินเบิกเงินในตอนนั นผมก็ในฐานะคณะกรรมการตอนนั นเคยได้มา
ประชุมกันแต่ตั งคณะกรรมการการดูแลขึ นดูอายุแต่ละหมู่บ้าน 1 ท่านร่วมประชุมได้หา
สมาชิกรวบรวมกันตั งกองทุนผู้สู งอายุ  ให้ทาง  อบต. ดูแลในตอนนั นและได้ตั ง
คณะกรรมการตรวจสอบคือ 2 ท่าน ตอนนี ท่านก็เสียชีวิตแล้วการตรวจสอบ ก็ไม่ว่าท่าน
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หรอกท่านอาจจะท าชมรมได้ดีขาดการประชุมการประสานงานมันหมายถึงว่าสิทธิ
ประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนที่เข้าร่วมชมรม เพราะท่าน อบต. ทุกหมู่บ้านมีสิทธิ์ร่วมเรา
ก็ต้องรับรู้ด้วยกันว่าสมาชิกในหมู่บ้านของท่านที่เข้าร่วมชมรมมีก่ีคนสมาชิกก็ต้องประสาน
คนในหมู่บ้านของท่านว่ามีกี่คนแล้วน าเสนอประธานชมรมอยากให้เสนอมาว่านัดประชุม
กันจะนัดกันที่ อบต. ก็ได้ และแต่งตั งผู้ตรวจสอบเพราะว่าเดิมทีมีอดีตท่านประธานอยู่
แล้วตรวจสอบแต่ตอนนี ขาด 1 คนก็ต้องขึ นแล้วก็มีบัญชีแต่ละหมู่บ้านแล้วก็มาตรวจสอบ
ดูว่าสมาชิกกี่ท่านถึงจะชัดเจน เพราะว่าผมดูจากที่ท่านประธานพูดมา 1,208 คนจาก
การไปมอบเงิน 40,000 บาท ส่วนนั นเอาเข้าบัญชีหรืออะไร มันต้องมีการชัดเจนและ
ต้องท าให้มันเข้มแข็งฉะนั นแล้วเราก็ต้องไปเสนอท่านประธานท่านเลขาของชมรมและขอ
น าเรียนให้ท่านผู้ตรวจสอบไปแจ้ง๕รธท างานขอแต่งตั งผู้ตรวจสอบอีก 1 ท่าน รอบนี ก็ท า
ให้มันชัดเจนและเชิญท่านผู้น าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านด้วย มาร่วมประชุมกันให้มันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอบคุณท่านรองสมานครับ เชิญท่านนายกครับ ให้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ประธานสภาฯ)  เรื่องผู้สูงอายุ  เชิญท่านนายกครับ  

นายฉลอง หาสนาม : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ก็ขออนุญาตท่าน 
(นายก อบต.) ประธานสภาท่านสมาชิก ท่านผู้น า เกี่ยวกับที่ท่านสุพรม ได้น าเรียนในที่ประชุม ผมก็ได้

คุยกับท่านแล้วว่าวัตถุประสงค์หลักคือยังไง จริงแล้วชมรมผู้สูงอายุมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
เรา แต่ผมคนหนึ่งที่เป็นสมาชิก ค าว่าผู้สูงอายุก็ 60 ปีขึ นไป แต่ตอนนี ชมรมเราก็เปิด
กว้างแม้กระทั่งเด็กอย่างที่ท่านก านันพูดเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะตามที่ผมได้ยินมาก็
อยากได้สมาชิกเยอะอยากได้เงินเยอะ โดยที่ท่านสุพรม ท่านอยากให้เรามีส่วนร่วมในการ
ดูแลหรือขับเคลื่อนตามที่ผมฟังท่านเสนอคือที่ผ่านมามันหลวมไปเรื่อยมันไม่ละเอียด
แม้แต่ท่านสุพรมที่เป็นกรรมการก็ยังไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็น ท่านก็มาหารือเราอยากให้เรามี
ส่วนร่วมเข้าไปดูแลมีการด าเนินการขับเคลื่อนตามข้อระเบียบข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของ
กลุ่มของชมรม จริงๆแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะถึงขั นต้องจดทะเบียนแบบที่ท่านก านันพูด
หรอกโดยความสมัครใจรวมพลังกัน ที่ท่านสุพรมเสนอมาถ้าเป็นไปได้ผมขอแสดงความ
คิดเห็นให้ท่านหรือโดยหลักๆสมาชิกชมรมเขามีประธานหรือรองประธานอยู่ จริงแล้วผมก็
ไม่ทราบเลยว่าเขามีการประชุมสามัญประจ าปีมีการนัดประชุมคณะกรรมการไหมหรือ
ด าเนินขับเคลื่อนหรือจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่สมาชิกจ่ายเข้าไปการบริหารจัดการเบิก
เบิกจ่ายยังไงที่หลักๆก็ต้องผ่านที่ประชุมชมรมนั่นแหละ ก็ต้องประชุมกันท าความเข้าใจ
กันประชุมได้ทุกเดือนยิ่งดีแต่ที่นี ผมดูแล้วมันละหลวมพอสมควร แต่ว่าเดี๋ยวนี มีแค่ 

 
ประธานและเหรัญญิกแต่ละศพไปมอบศพแต่รายละเอียดที่สมาชิกไม่ทราบเลยว่าเป็น
ยังไงรายรับรายจ่ายหักตรงนี เท่าไหร่อย่างนี เท่าไหร่ถ้าจะให้ทางคณะท้องถิ่นเราเข้าไปร่วม
มันก็ต้องมีการนัดประชุมคุยกันจะให้อ านาจท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมดูแลไหมต้องคุยกัน
ก่อนที่ท่านเสนอมาอยากให้เราไปดูแลด้วย จริงๆแล้วทางฝ่าย พช. เขาก็รู้แต่เขาไม่มี
อ านาจที่จะไปตกลงทราบมาว่าทางเจ้าหน้าที่รพ. สตเป็นคณะท างานและดูแลบัญชีต่างๆ 
ไงก็อยากให้มีการประชุมคณะท างานถ้าอยากจะท าใหม่ ขอบคุณครับ   



๒๓ 
 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ ขอเชิญท่าน 

(ประธานสภาฯ)  ผู้ใหญ่สุขสันต์ ครับ  

นายสุขสันต์ สลางสิงห์ : เรียนท่านประธานสภาต าบลผาน  าย้อยและผู้น าทุกท่านครับ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒) ทราบจากหมู่ 2 มีปัญหาเรื่องน  า น  าไม่ไหลคือมันมีปัญหาช่างไปท าอะไรก็ไม่รู้เวลามี

ปัญหาบ่อหนึ่งนี่มันจะพ่วงไปหมดทั งหมู่บ้านเลยไปหมดเลยเพราะอะไรก็อยากให้แก้ไข
ด้วย อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาชาวบ้านโทรมาที่ฝ่ายน  าฝ่ายประปาแจ้งไปว่าน  าท่อแตกให้
ซ่อมให้ด้วย เขาอ้างว่ายังไงติดวันเสาร์อาทิตย์ครับปรับปรุงด้วยนะครับ คืออีกบ่อหนึ่งถูก
ทิ งร้างไว้ตั งแต่บ่ออนามัยเก่า น  าที่มีอยู่ระหว่างพื นดิน 2 เมตรกว่าๆแต่ถูกทิ งร้างไว้
อุปกรณ์อะไรก็ระเนระนาดอยู่แถวนั นครับ ขนาดไฟ ท่านส.อบต.พรศักดิ์ ขออนุญาตที่เอย
นามแจ้งไปไฟยังไม่ตัดเลยอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อแป๊ปท่อไฟอะไรก็ตามก็วาง
ระเกะระกะอยู่ตรงนั น แก้ไขด้วยนะครับ หรือท่านจะปล่อยทิ งร้างไว้บ่ตรงนั นตรงอนามัย
เก่าและท่านก็ใช้ของใหม่เห็นมันออกแรงก็เลยทิ งตัวเก่าขอให้แก้ไขด้วยนะครับ ก็มีเรื่องที่
จะน าเรียนให้ทราบเพียงเทา่นี ครับ ขอบคุณครับ  

นายอุดร โพธิ์สุข  : ผมอุดร โพธิ์สุข รองประธานสภาได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาให้นั่งเป็น 

(ประธานสภาฯ) ประธานสภาชั่วครา ก็ขอบคุณท่านสุขสันต์ ท่านคณะผู้บริหารจะชี แจงไหมครับ เชิญท่าน 

รองเตียงครับ 

นายเตียง สินภักด ี : ขออนุญาตท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านในกรณีของหมู่ 2   
(รองนายก อบต.)  เราได้จัดการแล้วนะครับไฟก็ส่งไปแล้วตั งแต่ท่าน ส.อบต.พรศักดิ์รายงานเข้ามา ผมได้แจ้ง 

พนักงานให้เข้าไปท าเขาแจ้งว่าเรียบร้อยแล้วครับ สวนน  าที่เรามีบ่อใหม่แต่บ่อเก่าเราก็ยัง
ใช้อยู่นะครับ คือบ่ใหม่แล้วก็ทดสอบอยู่ว่าน  าเราจะสูบได้ทั งวันทั งคืนไหมพอใช้ไหม
เพราะว่ามันยังอยู่ในประกัน เราอาจจะลองตัวนี อยู่ว่ามันจะใช้ได้พอเพียงไหมต่อชุมชนเรา
ก็เลยต้องน าเรียนให้ผู้ใหญ่รับทราบเท่านี ก่อน ขอบคุณครับ 

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคุณท่านรองเตียงนะครับ สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญ 

(ประธานสภาฯ)  ท่านกฤษดาครับ  

 
 
นายกฤษดา พันธุระ : ขอบคุณครับ เรื่องท่ีท่านถามว่าเรื่องชมรมผู้สูงอายุ ผมขอแนะน าให้ท่านไปจดตั ง 
(ส.อบต.หมู่ ๑๐) เป็นนิติบุคคลเพ่ือตรวจสอบง่าย ตั งคณะกรรมการเป็นรูปแบบทุกอย่างจะตรวจสอบได้  

เพราะว่าเราเป็นนิติบุคคล เปรียบเทียบชมรม อสม. ของต าบล จดทะเบียนนิติบุคคล แต่
ชมรม อสม. ของจังหวัด ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล พอท าแล้วก็ล่ม เพราะว่าตรวจสอบ
ไม่ได้ว่าเงินอยู่ตรงไหน ถ้าอยากให้เป็นความมั่นคงก็ต้องจดนิติบุคคลครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคุณท่านกฤษดา เชิญสุพรมครับ 



๒๔ 
 

(ประธานสภาฯ)    

นายสุพรม พันธุ์หอม : ครับขออนุญาตประสานอีกครั งหนึ่ง ขอเพ่ิมเติมเรื่องชมรมผู้สูงอายุปัจจุบันนี  
(ตัวแทนชุมชน หมู่ ๗) ข้อมูลทีผ่มได้มาจากกรรมการ ที่เขาจะมีกรรมการอยู่บ้านละ 1 ท่าน ที่เก็บน าส่ง เวลาเรา 

จะประชุมเราก็ประสานกรรมการก่อนก็ได้เราค่อยหาทางท ากันต่อไป ที่ท่านก านันพูดเรา
ก็ต้องไปพิจารณา ในอนาคตผมก็เป็นห่วงไม่ใช้ว่าจะกลัวเขาโกง เงินมันเริ่มเยอะขึ นและ
สมาชิกก็มากขึ น การใช้จ่ายที่ไม่รู้จักไม่ใช้ว่ามันไม่ชัดเจน ก็ขอฝากผู้น าทุกท่านให้ร่วม
ช่วยกันคิด ถ้ามีโอกาสก็เชิญคณะกรรมการชุดเก่ามาปรึกษาหารือกันและตั งให้เป็นไปใน
รูปแบบอย่างดี ก็ขอฝากท่านผู้น าด้วยและท่านก านันผู้มีแนวทางก็ร่วมด้วยช่วยกัน 
ขอบคุณครับ  

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคุณท่านสุพรม มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญท่านพรศักดิ์ครับ 

(ประธานสภาฯ)    

นายพรศักดิ์ ห้วยทราย : ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก ท่านสมาชิกและฝ่ายท้องที่  
(ส.อบต.หมู่ ๒) ที่เข้าร่วมประชุม ผมนายพรศักดิ์ ห้วยทราย ส.อบต. หมู่ 2 ผมอยากเสนอถามเรื่องตลาด

ของหมู่ 2 ซึ่งตอนนี มีหนังสือแจ้งเก็บขยะอยู่ 750 บาท ซึ่งตลาดของผมได้ยุติด าเนินการ
ตลาดชุมชนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งผู้รับเหมาคนก่อนเขาบอกว่าเขาขาดทุน เนื่องด้วยตลาดของ
ผมยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่คือไม่ค่อยมีพ่อค้าแม่ค้า เข้ามาขาย ก็เลยมาขายที่ตลาดหมู่ 9 
เรื่องการเสียการจ่ายขยะผมเสียมาปีละ 750 บาท แต่ขณะเราได้ยุติท าการแล้ว ก็ ไม่มี
เงินเข้าไม่มีรายได้เข้าก็อยากจะเสนอว่าพวกผมขอยุติจ่ายค่าขยะและขอคงที่ไว้ที่ 120 
บาท ต่อปี ผมก็ของฝากถึงท่านนายกด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคุณท่านพรศักดิ์ เชิญท่านนายกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ชี แจงท่านสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  ทราบด้วยครับ เชิญท่านรองเตียงครับ 

นายเตียง สินภักด ี : ครับขออนุญาตอีกครั งหนึ่งครับ ตามท่ีท่านพรศักดิ์ขอยุติการเก็บขยะ หรือหยุด  
(รองนายก อบต.) ครั งนี ก็เป็นธรรมดา คือธุรกิจมันหยุดแล้ว เราก็เอาไว้ซักหนึ่งถังได้ครับ เดี๋ยวผมจะแจ้ง 

พนักงานให้เก็บถังคืนมา และเหลือไว้ 1 ถัง แล้วเอาถังที่เหลือไปให้กับคนที่ยังไม่มี ไม่มี
ปัญหาครับเรื่องนี  เดี๋ยวผมจะด าเนินการให้ท าตามที่ท่านขอร้องมาครับ ขอบคุณครับ  

 

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคุณครับท่านรองเตียง มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหม เชิญท่านรองสมานครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายสมาน สุวะศรี : ขออนุญาตอีกครั งหนึ่ง ก็ขอน าเรียนให้รับทราบร่วมกันด้วย กรณีท่ีว่ายกเลิก ให้ 
(รองนายก อบต.) เหลือแค่ 120 บาท ผมขอน าเรียนอีกครั งว่าถ้าเกิดท่านขายหรือท่านท าธุรกิจ  อีกถ้า

ปัญหาเดือดร้อนขยะเยอะ เขาไม่ไปเก็บท่านจะท าอย่างไร  



๒๕ 
 

นายพรศักดิ์ ห้วยทราย : ครับขออนุญาตอีกครั งหนึ่ง ถ้าด าเนินการใหม่ผมก็จะขอถังขยะใหม่ แต่ช่วงที่ปิด 
(ส.อบต.หมู่ ๒) ก็ขอปิดตามแต่ก็ขอให้ท่านนายกอนุมัติด้วยครับ เนื่องจากจุดชุมชนของหมู่ 9 ก็ติดขัด ก็ 

จะขอเสนอเป็นจุดที่ 2 ขอรองรับ ขอบคุณครับ 

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคุณท่านพรศักดิ์ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนไหมครับ เชิญท่านณัฐพงศ์ครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายณัฐพงศ์ ภูถาวร : ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธาน ท่านนายก เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย 
(ส.อบต.หมู่ ๗) ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายณัฐพงศ์ ภูถาวร ส.อบต. หมู่ที่ 7 ผมขอแนะน า

เรื่องการประปา จริงๆแล้วเรื่องงานประปา อย่างที่ท่านสุขสันต์ ขอโทษที่เอ่ยนาม ท่านได้
แจ้งว่าท่อแตกแล้วช่างบอกว่าติดเสาร์อาทิตย์ ผมในฐานะที่เป็นช่างประปามาก่อน ผมไม่
เคยมีวันหยุดผมท างานตลอด 24 ชั่วโมง เพราะว่างานประปานี เป็นงานเร่งด่วนที่เรา
จะต้องท า ภายใน 24 ชั่วโมงนี เราจะไม่มีวันหยุดเลยวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ไม่มี ที่ท ามาผม
ไม่อยากให้พนักงานบอกว่าหยุดวันเสาร์อาทิตย์ จริงๆ แล้วงานประปางานไฟฟ้า เป็นงาน 
24 ชั่วโมง ช่วยก าชับพนักงานทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคุณท่านเลขาสภา เชิญท่านเกรียงไกร ส.อบต. หมู่ 5 เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)    

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาท่านนายกท่านหัวหน้าส่วน 
(ส.อบต.หมู่ ๕) ราชการท่านผู้น าท้องที่และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมีค าถามอยู่ 2  

ข้อให้ทางท่านคณะผู้บริหารได้ตอบไปทีละข้อด้วยครับ ข้อแรก ตั งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ
มาตั งแต่ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ โครงการในข้อบัญญัติท าได้
กี่โครงการแล้วครับ อันนี ข้อแรก ขอบคุณครับ 

นายอุดร โพธิ์สุข  : เรียนเชิญท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบค าถามด้วยครับ เชิญท่านายกครับ 
(ประธานสภาฯ)    

นายฉลอง หาสนาม : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านเกรียงไกร 
(นายก อบต.) สอบถามมาผมขอน าเรียนว่ายังครับ ก าลังด าเนินการครับ ผมได้ชี แจงไปในกระทู้ถาม  

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขี แจงไปแล้วได้ด าเนินการแล้ว ยังไม่ท าสัญญา ก าลังเริ่มยัง งัยก็จะ
ไมใ่ห้พ้นปีงบประมาณไป ขอบคุณครับ  

 

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านเกรียงไกร ครับ 
(ประธานสภาฯ)    

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ขออนุญาตท่านประธานอีกครั ง ข้อที่สอง ผมก็มีข้อสงสัย อันนี ผมจะฝากถึงท่าน 
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(ส.อบต.หมู่ ๕) กองคลัง คือทางสมาชิกอยากทราบรายละเอียดการจัดซื อจัดจ้างในแบบ โดยให้ท าเป็น 
หนังสือแจ้งให้สภาได้รับทราบ เพ่ือให้ได้ตรวจสอบได้ง่าย ในแต่ละเดือน ว่าทางคณะ 
อบต. ได้ท าอะไรบ้างในแต่ละวัน ขอบคุณครับ 

 
นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคุณครับท่านเกรียงไกร เชิญท่านเลขานายก ครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นางถาวร แวงวรรณ : ค่ะขอบคุณท่านประธานนะคะ ดิฉันนางถาวร แวงวรรณ เลขานายก ขออนุญาต 
(เลขานุการนายก อบต.) ท าความเข้าใจที่ท่านเกรียงไกร ได้ถามมา ก็ขอเรียนอย่างนี นะคะที่ท่านฝ่ายสภาได้เรียน 

ถามว่า อย่างนี ได้ไหมคะ บางทีข้อมูลเราไม่มีก็เหมือนกับที่ท่านนายกตอบเมื่อกี ว่ายังไม่
ทราบ ทีนี ดิฉันก็อยากจะขอว่าถ้าท่านจะถามให้ท่านยื่นทู้มาก่อนได้ไหมคะ เพ่ือว่าทาง
บริหารของเราจะได้รู้ปัญหาของท่านก่อน คืออยากจะให้ท่านยื่นมาก่อนเพ่ือที่จะได้
รวบรวมข้อมูลมาชี แจงได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะ  

นายเกรียงไกร วงศ์จ าเริญ : ครับผม ขอบคุณครับ ในส่วนนี ก็จริงของท่านเลขานะครับ เพราะว่าในระเบียบ  
(ส.อบต.หมู่ ๕) วาระอ่ืนๆท่านนายกจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ในส่วนนี แต่ผมอยากให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หรือหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี แจงรายละเอียดให้ทางสภาได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดซื อ
จัดจ้างในแต่ละเดือนให้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอบคณุครับท่านเกรียงไกร เชิญท่านไวยกรณ์ครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายไวยกรณ์ ปากหวาน : ขอบคุณท่านประธานในเรื่องการจะจัดกีฬาต าบลจะย้ายสถานที่จัดไปที่ไหนก็อยู่ 
(ส.อบต.หมู่ ๓) ที่มติประชุมและท่านนายกจะหารือกันครับ แต่งบประมาณในการจัดซื ออุปกรณ์ ปกติ

แล้วมันจะได้ลูกเปตองและตาข่ายด้วย แต่ตอนนี ได้แค่ลูกฟุตบอลลูกเดียว คือการซ้อม
กีฬาก็ยังไม่ทั่วถึงครับท่านนายก อุปกรณม์ีอย่างละลูก นักกีฬาก็เยอะแล้วก็แย่งกันเล่น ถ้า
มันแตกแล้วก็ไม่มีส ารอง ก็ขอฝากเรื่องอุปกรณ์กีฬาปีนี เบาไปหน่อย อุปกรณ์เสริมก็ไม่มี 
และอีกเรื่องหนึ่งผมอยากเรียนถามท่านนายกว่า เกี่ยวกับเรื่องถนนลาดยาง หมู่ 3 หมู่ 
11 ไปห้วยโปร่ง เพราะถนนเป็นบ่อเหลือเกิน ถือว่าได้รับงบประมาณจากทางวัดป่าภูด่าน
วงศ์ส าราญ ความศรัทธาในการท าถนนเส้นนี  ท่านพร้อมด้วยลูกวัด ก็น าอิฐ หิน มาบดให้ 
ผมก็ศรัทธา แต่ก็อาจจะเก่ียวกันท าไม อบต. เรามีงบกันอยู่ อุปกรณ์ก็ซื อแล้วท าไมต้องไป
เดือดร้อนถึงพระด้วย ซึ่งมันเดินทางล าบากท่านก็เลยเอาหิน ดิน ทราย มากลบ ตลอด
เส้นทาง ก็ขอบคุณทา่นมาก ก็ฝากท่านนายกด้วยเราอยู่ใกล้พื นที่ของเรา พระก็อยู่วัดเราก็
ละอายใจ งบประมาณ ๕0,000 บาท จริงๆ แล้วท่านนายกก็น ามาท าเถอะยังเหลืออีก 

 
หลายหลุมที่ยังไม่ท า ก็ฝากท่านนายกด้วย เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับล าห้วยโปร่ง ตอนนี เดือน 
มกราคม กุมภาพันธ์ น  าเริ่มไม่ไหลน  าเริ่มขุ่นแล้ว ซากต่างๆ มันก็ไหลลงล าห้วยโปร่งกัน
หมด มันไม่ถ่ายเทไปไหนชาวบ้านก็เดือดร้อยน  าก็ไม่ไหล น  าที่มันไหลก็เป็นน  าที่ไม่สะอาด
และมันขุนด้วยครับท่านนายก คลอรีนก็ไม่มี สารส้มก็ไม่มี และปล่อยให้ประชาชนได้ใช้ 
ฉะนั นฝากท่านนายกเร่งด้วยโครงการประปาน  าใสสะอาดให้เราได้ดื่มใช้ด้วยครับ ผมก็เห็น
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ใจชาวบ้าน บางครั งเขาก็เอาขวดน  ามาตั งให้ดูว่าน  ามันไม่ใสสะอาด ก็ฝากพิจารณาให้ผม
ด้วย ขอบคุณท่านนายก 

นายอุดร โพธิ์สุข  : ขอขอบคุณท่านไวยกรณ์ครับ พอดีมันเที่ยงครึ่งแล้วนะครับ ช่วงบ่ายเราก็มาเจอ 
(ประธานสภาฯ) กันอีกครั งเนื่องจากท่าน ผอ.กองคลัง จะมาชี แจงเรื่องสถานะการเงินการคลังให้ทราบ

ครับผมขอพักเท่ียงครับ เจอกันอีกครั งตอน 13.30 น. ครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  : พักเท่ียง  

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : สมาชิกสภามาครบทุกท่านแล้วนะครับ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมก็จะขอน้า 
(ประธานสภาฯ)  เรียนเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ ต่อเชิญท่านนายกครับ 

นายฉลอง หาสนาม : ครับในส่วนที่ท่านมงคล ฝากเรื่องสะพานห้วยค้อ ผมก็ได้ไปดูมาแล้วก็ช ารุดจริง
(นายก อบต.)  มันก็อันตรายจริงผมได้ประสานกับ สจ.แทนรัฐ จริงๆ แล้ว สจ.แทนรัฐ ได้บอกผมว่ามันมี  

สะพานเหล็กอยู่ที่ อบจ. เดี๋ยวผมจะเอามาให้พี่น้องใช้ไปพลางๆ ก่อน แต่ได้คุยกันแล้วก็ไม่
ทราบว่าท่านลืมหรือยังไง ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เอามาใช้ไปพลางๆ ก่อนก็ได้ แต่ว่าเป็น
สะพานเหล็กส าเร็จรูปยกมาตั งแล้วใช้งานได้เลย ส่วนเรื่องที่จะท าเป็นสะพานส าเร็จรูป
พร้อมใช้งานได้ สามารถเป็นสะพานคอนกรีตหรือบังเก้อ หรืออะไรก็ได้เพราะว่าทาง
ท้องถิ่นเราได้ส ารวจและส่งผ่านเข้าไปเพราะว่างบประมาณมันเกิดศักยภาพของเราทาง 
อบจ. ก็เสนอผ่านไป แต่ที่จะได้รับการพิจารณาไหมเราก็ต้องรอต่อไป ส่วนที่จะให้ท้องถิ่น
ไปท าผมคิดว่ามันเกินศักยภาพของเรา แต่ข้างบนจะเห็นความส าคัญของเราไหม ก็น า
เรียนผมเห็นใจความเดือดร้อนของพ่ีน้องของเรา เดี๋ยวผมจะประสานทาง สจ. อีกครั งว่า
ได้ไหมสะพานเหล็กเอามาส ารองก่อน ถ้าอยากให้ท าแบบมาตรฐานมันก็เกินศักยภาพของ
เรา เพระไม่มีงบประมาณที่จะท า ฉะนั นผมก็พยายามผลักดันไป ส่วนเรื่องถมดินอันนี ผม
เข้าใจแต่จริงๆแล้วข้อห้ามกฎระเบียบของเรา ถมดิน ถมที่ ผมก็ยังไม่ทราบว่า เรามีกฎข้อ
ห้ามไหม ว่าถมแค่นี ประมาณนี  ผมทราบมาว่าต้องขออนุญาต ส่วนมากก็ไม่เห็นขอ
อนุญาต อันนี ผมคิดว่ามันยังไม่มีระเบียบกฎกติกาใช้ข้อบังคับ เราก็ยังไม่ได้ใช้กัน ทั งนั น
ทั งนี พ่ีน้องก็ถม แล้วบอกว่าถมไม่สูง ก็แทบจะไม่มีน  าท่วมขังแล้ว แม้แต่อยู่ที่ราบสูงก็ยัง
ถมเลย ผมรู้สึกว่าตัวปัญหานี เราไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับที่จะห้ามกัน จริงๆถ้าตาม
ระเบียบแบบขออนุญาตต้องผ่านท้องถิ่นก่อน ท้องถิ่นก็จะออกระเบียบให้ว่าถมได้แค่ไหน 
ที่ผ่านมามันไม่ได้มีการขออนุญาตกันต่างคนก็ต่างถม ก็อยากจะฝากเราช่วยตักเตือน
ช่วยกัน มันเดือดร้อนและมีผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง ส่วนรายละเอียดที่จะมีระเบียบกฎ 
กตกิาข้อบังคับ เรื่องนี ผมก็ฝากทางนิติกร ให้แจกแจงกับชาวบ้าน ทุกอย่างมันมีผลกระทบ
ต่อพ่ีน้องและประชาชน ก็ไม่แน่ใจว่ากฎกติกาข้อบังคับว่าเรามีแค่ไหนอันนี ยังไม่ชัดเจน ก็
น าเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี ก่อน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : เชิญท่านมงคลครับ 
(ประธานสภาฯ)   



๒๘ 
 

นายมงคล นามลาย : ขอบคุณท่านนายกครับ ที่เป็นห่วงเรื่องสะพานนี ผมก็ได้น าเข้าในวาระที่ประชุม  
(ส.อบต.หมู่ ๔) ท่าน สจ. ท่านก็ได้บอกให้น าเข้าในวาระที่ประชุม กองช่างท่านที่ช่วยเหลือ ก็ขอบคุณท่าน 

นายกอีกครั ง ก็ขอแรงทางจังหวัด ท่านได้บอกว่าให้น าเข้าวาระการประชุมเลย เกี่ยวกับ
เรื่องถมที่ น่าจะถามไปที่นักกฎหมายของเรา การถมที่ถ้าเราปูกระเบี องบ้านแล้ว มีคนมา
ถมเพ่ิมน  ามันก็จะท่วมบ้านเขา เรามีปัญหาแล้วเราจะเอากฎหมายข้อใดมาแก้ ก็ขอให้ท่าน
ได้ดูกฎหมายตรงนี ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ครับในส่วนของข้อกฎหมายก็คงต้องแจ้งทางท่านนิติกร เชิญท่านรองเตียงครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายเตียง สินภักด ี : ขออนุญาตตอบเรื่องย้ายท่อของท่านมงคลครับ เรื่องเราต้องท าประชาคมขึ นมา 
(รองนายก อบต.) ถ้ามันเป็นไปได้เราก็อยากจะมีแบบนั นอยู่แล้ว คือตรงนี มันเป็นสนิมแต่เราก็ใช้มันมาตั งแต่ 

แรก เมื่อก่อนมันยังไม่ได้ร้ายแรงเท่านี แต่ตอนนี น  ามันเยอะขึ นลยท าให้มันเกิดสนิม น  ามัน
ก็ไม่ใช้ว่าจะไหลมากมายโดยเฉพาะ หมู่ 4 ผมไม่ได้ว่าไม่ใช้ความจริง คือเราต้องไปดู
ด้วยกันที่ประปาใหญ่ น  ามันก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง ผมก็รู้เวลามันแตกมันเสียเราก็ไปดู
ด้วยกัน เราพยายามที่จะให้มันดีขึ น ถ้าท่านว่าบ่อนี มันดีท่านก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านประชุม
และประชาคมขึ นมาแล้วว่าเราจะเอาบ่อนี และเอาซัมเมอรส์ไปลงและทดสอบมันก่อน
เพราะว่าเรามีบ่ออยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเป่า และเอาซัมเมอรส์ลงไปดูแล้วก็เปิดน  าทิ งไว้ซัก 2 
วัน น  าคงไม่หมด ตามปกติทางผู้รับเหมาเขาใช้เวลา 6 ชั่วโมง ตัวที่ท่านว่าเราก็ภาวนาให้
มันเต็ม และการวางแผนก็คือเราต้องมีแทงค์น  าตามไป อันนี คือปัญหา ถ้าน  ามันมาได้ก็ดี 
ถ้าน  าไม่มาเราจะมีปัญหาเราจะต้องหาแทงค์ใหม่ คือตัวเก่ามันเป็นปูนอยู่แล้ว แต่ถ้าจะ
เอาแทงค์ใหม่เราก็ต้องหางบประมาณใหม่ก็ต้องรอเป็นปีๆ อันนี ผมก็น าเรียนให้ท่าน
รับทราบก่อนที่จะท าอะไรมันก็อะไรหลายอย่างที่ส าคัญที่สุดก็คืองบประมาณ ผมขอน า
เรียนให้ทราบเพียงเท่านี  ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ขอบคุณท่านรองเตียงครับ ส าหรับข้อมูลที่ชี แจงให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ 
(ประธานสภาฯ)   เชิญท่านมงคลครับ 

นายมงคล นามลาย : ผมไปดูกับคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก าลังน าเสนอว่าให้พวกเราไปดูก่อนนะครับ 
(ส.อบต.หมู่ ๔) ยังไม่ต้องถึงวาระการประชุมหมู่บ้านก่อน เพราะว่าผมดูแล้ววันนั นกองช่างได้ไปดู แต่ผม 

น าเสนอคณะผู้บริหารทุกท่านให้ไปดูว่าเราจะออกความคิดเห็นกันยังไงในบ่อน  าตรงนี นะ
ครับก่อนอันดับแรกคิดว่าใช้ได้จะให้ผมท ายังไงผมก็ท านะครับ ผมคิดว่าได้นะครับแต่
หัวหน้ากองช่างบอกว่าแบบนี เอาไปขึ นทางโน้นก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนถังสูงขึ นไปเลยครับ 
ขอบคณุครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ต่อไปก็เรียนเชิญท่าน ผอ.กองคลัง รายงานสถานะการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 

(ประธานสภาฯ)   1/2566 เชิญครับ 
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นางสุนิษา ค้าชาลี : เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
(ผอ.กองคลัง) ผาน ้าย้อยทุกท่าน ในส่วนการรายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน

ต้าบลผาน ้าย้อย รายรับ –รายจ่าย ประจ้าไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ ขอรายงานเป็นยอดรวม 
๓ เดือนในแต่ละรายการแต่ในรายละเอียดว่าเดือนไหนรับเท่าไรจ่ายเท่าไร ตามเอกสาร
รายละเอียดที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ดูตามเอกสารไปพร้อมกันเลยค่ะ 

รายรับ - รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ไตรมาสที ่ 1/2566 
     

รายการ   ตุลาคม 2565  
  พฤศจิกายน 

2565    ธันวาคม 2565   จ านวนเงิน  

รายรับ 
    ภาษีอากร                    -                       -                       -                       -    

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต          48,048.00           18,308.10           11,105.00           77,461.10  

รายได้ดอกเบี ยหรือเงินปันผล          30,119.04                 11.81                     -             30,130.85  

รายได้จากกิจการเฉพาะการ                    -               5,880.00  
          
(5,880.00)                    -    

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ          12,350.00           46,075.00           70,225.00  
        
128,650.00  

รายได้อ่ืน                    -                 500.00           23,350.00           23,850.00  

รายได้จากทุน                    -                       -                       -                       -    

ภาษีจัดสรร      1,130,064.57       1,608,842.12       1,464,055.54       4,202,962.23  

เงินอุดหนุนทั่วไป      2,541,385.00       2,206,598.00       1,530,600.00       6,278,583.00  

เงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                    -                       -                       -                       -    

รวมรายรับ 
     
3,761,966.61       3,886,215.03  

     
3,093,455.54  

   
10,741,637.18  

 
 
 
รายจ่าย 

    
งบกลาง 

        
729,600.00          738,350.00       1,131,111.00       2,599,061.00  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
        
156,660.00          156,660.00  

        
156,660.00  

        
469,980.00  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)                 900,525.00               2,746,340.00  
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918,710.00  927,105.00  

ค่าตอบแทน 
           
4,000.00           32,800.00           50,306.00           87,106.00  

ค่าใช้สอย          33,576.00          343,195.00  
        
231,866.00  

        
608,637.00  

ค่าวัสดุ                    -            149,197.38           98,785.00  
        
247,982.38  

ค่าสาธารณูปโภค 
           
4,546.43          140,065.55  

        
152,923.85  

        
297,535.83  

ค่าครุภัณฑ์                    -                       -                       -                       -    

ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง                    -                       -                       -                       -    

รายจ่ายอื่น                    -                       -                       -                       -    

เงินอุดหนุน 
        
422,100.00           21,000.00                     -    

        
443,100.00  

รวมรายจ่าย 
     

2,269,192.43       2,481,792.93  
     

2,748,756.85  
     

7,499,742.21  

รายรับสูงกว่าค่าใช้จ่าย 
     

1,492,774.18       1,404,422.10  
       

344,698.69  
     

3,241,894.97  

ซึ่งในส่วนไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนต้าบลผาน ้าย้อย จากรายงานสถานะ
การเงินการคลังดังกล่าวจะเห็นว่าเรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย สถานะการเงินการคลังก็
ขอชี แจงเพ่ือทราบเพียงเท่านี ค่ะ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : มีท่านใดจะสอบถามหรือหรือสงสัยไหมครับถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการ
(ประธานสภาฯ)  รับทราบรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส๑)   

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ไตรมาส๑) 

สรุปมติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไตรมาส๑  

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : เชิญท่านอุดรครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นายอุดร โพธิ์สุข  : เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก เจ้าหน้าที่และเพ่ือนสมาชิสภา 
(ส.อบต.หมู่ ๖) ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายอุดร โพธิ์สุข สมาชิกสภาหมู่ที่ 6 ก่อนอ่ืนผมต้อง 

ขอขอบคุณท่านนายกที่จัดหางบประมาณที่ได้ไปอบรมที่จังหวัดนครพนมไปประมาณ 9 
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ท่าน ก็ได้ความรู้ดีนะครับก็ผมขอขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับวันนั นมีแต่เพ่ือนสมาชิก
ไปนะครับแต่หน้าที่จริงๆ เป็นของท่านคณะผู้บริหารนะครับเจ้าหน้าที่พัสดุ วันนั นเขาได้
ถามว่าท าไมเราไปแต่สมาชิก ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ได้ความรู้ดี ก็ขอบคุณครับ ส่วนตัวผม
เองผมอยากฝากท่านนายกเรื่องกีฬาต าบลนะครับวันนั นผมลงไปกับท่านเลขาไปดูสนาม
นะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนสนามแข่งครับผมไปดูสนามไม่พร้อมสักอย่างเลยนะครับอย่าง
ห้องน  าก็อยู่ไกล สนามวอลเลย์ก็อยู่ไกลนะครับ แต่สนามมีปัญหาด้วยวันนั นผมก็ดูถ้า
เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยถ้าท่านนายกไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนนะครับ ผมดูแล้วนะครับผมได้
นัดเด็ก ๆ ไปซ้อมกีฬานะครับเพราะว่ามันมีปัญหามาก เขาบอกผมว่า ถ้าไปแข่งที่โรงเรียน
ผาน  าทิพย์ เขาจะไม่ไปแข่งเลย เพราะว่ากีฬาหน่วยงานเขานะครับกีฬาสีเขาไม่มีฟุตบอล 
เลยนะครับผมไปดูแล้วแข่งไม่ได้เลยนะครับสนามก็แข็งมากนะครับปัญหาเยอะนะครับ
ห้องน  าก็อยู่ไกลอะไรอะไรก็อยู่ไกลนะครับอย่างร่มไม้ก็ไม่มีครับถ้าเราจะแข่ง แข่งโซนไหน
ก็ได้โซนนี ก็ได้นะครับแล้วแต่จะไปแหละสะดวกที่ไหนก็ไปนะครับผมฝากท่านนายกด้วย
นะครับถ้าผมไปแข่งผมก็ไม่อยากไปเลยนะครับ เพราะว่าสนามแข่งไม่ได้เลยนะครับ อย่าง
ฟุตบอลโลกนะครับขอมาดูสนามนะครับจะแข่งประเทศไทยเขามาดูสนามถ้าจ าได้ครับเขา
ไม่ได้แข่งเลยนะครับระดับประเทศนะครับขอขอบคุณครับ ท่านนายกครับ 

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ขอบคุณท่านรองประธานสภานะครับ ต่อไปก็ขอเชิญท่านนายก ไดช้ี แจงด้วย 
(ประธานสภาฯ)  ครับ 
   
นายฉลอง หาสนาม : ครับขออนุญาตท่านประธานอีกครั งหนึ่งเกี่ยวกับท่านอุดร ท่านเสนอแนวความ 
(นายก อบต.) คิดจริงๆ แล้วพบว่าเห็นด้วยทั งสองฝั่งว่าปัญหาที่ที่เรามีมติกันแล้ว แต่สูติบัตรก าหนดการ 

เราก็ส่งแล้ว แต่จะเปลี่ยนแปลงยังไรถ้าเรามีมติใหม่ผมก็จะขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน 
ช่วยกันแก้ไขนะครับส าหรับผมไม่ขัดข้อง แต่เห็นว่าที่โรงเรียนผาน  าทิพย์ หลายปีท่านผ่าน
เราก็ได้ปรับเปลี่ยนไปแต่ละโซน ยังไงถ้ามาทางนี ผมก็รับเรื่องมาจากท่านรองผู้อ านวยการ
มาว่า ผมดูแล้วทางเขาก็ไม่อยากให้เราไปแข่งที่นั นเหมือนกัน เขาคิดว่าเราจะไปสิ นเปลือง
อะไรของเขาก็ไม่ทราบ วันนั นผมได้คุยกับท่านและท่านบอกผมว่า ท่านนายกสนามที่
โรงเรียนเราแข็งนะ ท่านพูดแค่นี ผมก็รู้แล้วว่า เขาก็ไม่อยาก ให้เราไปแข่งที่โรงเรียนเขา 
แต่ทางท่าน ผอ. ท่านบอกว่าไม่เป็นไรมาแข่งได้เลย ทีนี่ที่ท่านอุดร ท่านเสนอมาแบบนี  จะ
เอายังไงผมก็เอาด้วยครับ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เอามติเราตรงนี แล้วก็ไปช่วยกันแก้ปัญหา
โดยประชาสัมพันธ์ช่วยกัน ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : ครับในส่วนนี ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงมติ มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ วันนั นมันมี 
(ประธานสภาฯ)  การประชุมของผู้น า เชิญท่านอุดรครับ  

นายอุดร โพธิ์สุข  : ท่านประธานครับ มติเราได้ครับทางผู้น าไม่ใช่ปัญหาครับ เราคุยกันได้ครับ 
(ส.อบต.หมู่ ๖)  เพราะว่าผมไปดูมาเมื่อวานนี  เด็กๆ เขาบอกว่าถ้าไปแข่งที่โรงเรียนผาน  าทิพย์ เขาจะไม่ไป 

แข่งครับท่านนายก เขาบอกว่าเขากลัวบาดเจ็บครับ เอามติเราเลยครับมติสภาก็ได้ครับ 
ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ : เชิญท่านมงคล 

ครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายมงคล ขออนุญาตครับ เรื่องกีฬามันแพ้แล้วนะครับวันนั นที่เรายกมมือมันก็แพ้แล้วนะครับ มันแพ้ 12 ต่อ 
10 เสียง ผมเสนอแล้ววันนั นผมไปดูเหตุการณ์แล้ว ที่ผมน าเข้าสภามันมีเหตุผล ผมไปสืบถามมาหลายๆคนแล้วเขา
บอกว่าสนามมันแข็ง ไปแข่งขันไม่ได้เพราะนักกีฬาบาดเจ็บเยอะในแต่ละปี วันนั นก็มีการโหวดกันในสภาผมแพ้นะ
ครับได้ 12 ต่อ 17 แต่วันนี ก็เริ่มใหม่ไม่ใช้ว่าผมไปยุยงใครนะ แต่มันเป็นอ านาจหน้าของสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ออกแนวคิดท่ีใกล้เครียงกัน ขอบคุณครับ 
นายก  ขออนุญาตท่านประธานครับ คือเอาอย่างนี ผมขอน าเรียนในที่ประชุมนะครับ สาเหตุหรือเราจะ
เปลี่ยนแปลง เราต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้มีมติ มติที่เราต้องอ้างเหตุผลขึ นมาว่าสนามมันไม่ให้ความสะดวกในการ
แข่งขัน เราต้องช่วยกันอ้างเหตุผล มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ ฉะนั นเราก็เอามติที่เป็นผลวันนี เราผมจะให้เขา
เปลี่ยนแปลงค าสั่งก าหนดการ แค่เปลี่ยนแค่วันที่มันเปลี่ยนได้ครับ 
ประธาน  ครับ ก่อนที่ท่านจะแสดงความคิดเห็น ผมขอเชิญท่าน ผอ. กองการศึกษาได้ให้แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องนี หน่อยครับ เชิญครับ  
ผอ. กองการศึกษา เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกและหัวหน้าส่วนราชการทุก
ท่าน ในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก็ถ้าเป็นมติของที่เป็นมติใหม่ เราก็สามารถที่จะท าได้ ถ้าท่าน ในส่วน
ถ้าสนามของเราไม่เหมาะสมถ้าดึงดันไปมันก็จะเป็นปัญหาในภายหลัง ก็เห็นด้วยแต่ในส่วนของรายละเอียดที่ส่งไป
แล้วค่ะยังไงส่งไปแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ให้ท่านคุยกับผู้ใหญ่บ้านเองเลยว่าเปลี่ยนสถานที่แค่จากโรงเรียนน  าทิพย์ไม่
ทราบว่ารอบนี เป็น โรงเรียนชุมชนโคกกลางมิตรภาพที่ 84 ในส่วนของหนังสือเชิญ ผู้เป็นเกี ยรติอะไรต่างๆเชิญ
ประธานพวกนี นะคะตอนนี หนังสือท าออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่ ก็สามารถท าได้แต่
ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านอะไรก็จะไม่ประสานแล้วฝากถ้าสมาชิกคุยกันนะคะก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแก้ไขเอกสารทุก
อย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้เสมอนะคะ ขอบคุณค่ะ 
ประธาน  ขอบคุณท่าน ผอ. กองการศึกษา ครับ ท่านผู้ใหญ่บ้านมีอะไรจะเพ่ิมเติมไหมครับ ก็ถือว่าเป็น
ตัวแทนของผู้น าท้องที่นะครับ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1  ครับพอดีผมประกาศ ว่าแข่งกีฬาต าบลก็เลยว่าอยู่สถานที่โรงเรียนผาน  าทิพย์ ผมว่า
โรงเรียนชุมชนโคกกลาง ของเราเหมาะสมที่สุดแล้ว ขอบคุณครับ 
ประธาน  ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 นะครับ ที่ได้แสดงความมคิดเห็น เชิญท่านรองเตียงครับ 
รองเตียง ขออนุญาตครับ ในวันนั นผมไปงานศพ ผมก็เลยประชาสัมพันธ์ไปบอกว่าปีนี นะเราอยู่ที่โรงเรียนผา
น  าทิพย์เพื่อเป็นกลางไม่ต้องว่าฝั่งนี ไปทางโน้นไกลฝั่งโน้นมาทางนี ไกลแล้วท าโรงเรียนผาน  าทิพย์เราก็เป็นโรงเรียนที่
มาตรฐานโรงเรียนแล้วท าไมไม่โปรโมทตรงนี ขึ นไปด้วยแล้วก็ท าเอาได้สนามนะครับ จตุรมิตร เกม ที่ผ่านมาเราก็มา
แข่งที่ โรงเรียนผาน  าทิพย์ นะครับ  ต้นไม้ไม่มีไม่ใช่ปัญหาเราไปกางเต็นท์นี่ครับอันนี คือผมอยากให้โรงเรียนผาน  า
ทิพย์ของเราเนี่ยเป็นส่วนกลางด้วยว่าโรงเรียนผาน  าทิพย์ก็โรงเรียนเราเหมือนกันลูกหลานเราก็อยู่ที่นั่นนะครับถ้าเรา
มีการแข่งขันเราไปพยายามจะปรับจูนขึ นให้ให้เป็นโรงเรียนที่มาตรฐานมีสนามกีฬาที่มาตรการพวกเราก็ไม่ต้องไป 
ตัวนี ไม่ต้องมีค านี นะครับมันต้องมีค านี ออกมาอีกแล้วประมาณนี นะในส่วนของที่ของผมนะครับผมก็เลยว่าโอเคมัน
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เป็นส่วนกลางดีที่สุดพวกเราก็เป็นการอยู่แล้วพวกเราเป็นของมันเป็นคนของประชาชนเราต้องท าให้มันกลางๆให้มัน
มาตรฐานอันนี ในความคิดของผมนะครับน าเรียนแค่นี ครับขอบคุณครับ 
ประธาน  ขอบคุณท่านรองเตียง ครับ ถ้าเอาแบบนี เลยได้ไหมครับถ้ามันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันคือผมจะขอ
มติในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการแข่งกีฬาของต าบลผาน  าย้อย เชิญท่านนายก ครับ 
นายก  ขออนุญาตครับ ก่อนที่จะขอมติ แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะขอมติ ถ้าขอมติก็ถือว่า
สับเปลี่ยน ปีนี เริ่มที่โรงเรียนมิตรภาพที่ 84 ปีหน้าก็ท่ี รางเรียนเหล่าขุมมัน ผมก็ฝากไปประสารด้วยว่าเปลี่ยนแปลง
สถานที่ ส่วนหนังสือเรียนเชิญก็ยังไม่ออก ถ้ามติเปลี่ยนแปลงสถานที่ไม่ออก ยังไงก็ฝากประสารด้วยครับ ให้ท่าน
ประธานได้ขอมติก่อน ค่อยเปลี่ยนแปลงครับ ขอบคุณครับ  
ประธาน  ครับ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงมติก็สืบเนื่องมาจากกีฬาอบต. ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมครั งที่ผ่าน
มามีผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่น ได้เสนอว่าให้การงานกีฬาที่โรงเรียนผาน  าทิพย์วิทยา แต่ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่พร้อม
หรือสิ่งต่าง ๆ ไม่อ านวยความสะดวกวันนี ก็ได้มีผู้มาขอเปลี่ยนแปลงสถานที่นะครับผมจะขอมติในที่ประชุมในการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานการแข่งขันกีฬาต าบลผาน  าย้อยของเรานะครับถ้าใครเห็นด้วยเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ใช้รูปแบบเดิมที่ผ่านมายกมือครับผมขอบคุณมากครับก็ในส่วนนี ก็ถือว่าปกติในที่ประชุมเห็น
ทั งหมด 13 เสียง มติในที่ประชุมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานกีฬาต าบลผาน  าย้อย ซึ่งจะจัดขึ นในวันที่ 25 – 
26 กุมภาพันธ์ 2566 เปลี่ยนจากโรงเรียนผาน  าทิพย์วิทยาเป็นโรงเรียนโคกกลางมิตรภาพที่ 84 ครับ ตอนนี ก็อยู่
ในเรื่องอ่ืนๆนะครับ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านรองสมานครับ 
รองสมาน ครับ ขออนุญาตอีกครั งหนึ่งครับ ก็ขอย้อยกลับไปเรื่องยางมะตอย ก็ขอน าเรียนชี แจงให้รับทราบ 
เนื่องจากว่าจัดงบประมาณมาแล้วก็ท าความเข้าใจผู้น าแต่ละหมู่บ้าน คือการจะไปด าเนินการผมก็ขอเสนอ ท่าน ส.
อบต. แต่ละหมู่บ้าให้ท าหนังสือขึ นมา เพ่ือเป็นการด าเนินงานติอ หมายถึงว่าถนนสายนี เส้นนี ติดกับบ้านใครบ้าง
จ านวนกี่หลุม เสนอเข้ามาเพราะว่าจะได้ด าเนินการ แล้วท่าน ผอ. กองช่างจะประสารท่านไปว่าลงพื นที่หมู่ไหนก็จะ
ประสารท่าน ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาให้มาช่วยด้วย ถ้าไม่มีหนังสือนะครับก็หมายถึงว่า แต่ละหมู่บ้านไม่มี
ความจ าเป็นถนนยังปกติดีอยู่นะครับถ้ามีหนังสือมาว่าผมมีความเดือดร้อนถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ประมาณ 4 จุด 5 
จุด ก็พูดมาแล้วครับท าหนังสือขึ นมาแล้วก็กองช่างก็จะมีหนังสือนะครับแล้วก็จะเรียนไปว่าวันนี จะลงพื นที่หมู่นี หมู่นี 
เพ่ือความชัดเจนนะครับแล้วท่าน ส.อบต. และผู้น าหมู่บ้านจิตอาสานะครับต้องไปร่วมด้วยทุกหมู่บ้านนะครับ
เพราะว่ายางมะตอยก็มาแล้วนะครับช่วงนี สิ่งที่ผมได้น าเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกได้รับทราบก็ตามที่ผม
ลงไปนะครับช่วงที่แล้วมานี่จะตามไปกับหมู่ 13 นะครับที่ที่ไปท าตัวกันนะครับกับหมู่ 9 พอประสารไปแล้วผมก็เลย
ว่าไม่ได้หนังสือมาไหมช่วงนี ยังไม่มีท่านว่าก็เลยเสนอที่ประชุมไม่ได้รับทราบว่าให้เสนอกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและ
ก็นะครับประสานกันมาส่งหนังสือขึ นมาหรืออย่างนั นก็ไปให้ธุรการฝีมือซื อได้เลยว่าท่านรู้จักสภาพพื นที่ของท่านอยู่
แล้วประมาณ 2 จุด 3 จุด ก็แจ้งได้เลยนะครับขอบคุณครับ 
ประธาน  ขอบคุณท่านรองสมานครับ เชิญท่าน มงคล ครับ 

นายมงคล เรียนท่านประธานสภาอีกครั งหนึ่งครับ ผมได้แจ้งท่านมาถนนซอบบ้านแพตย์แผนโบราญ คือถนน
ทางเข้าบ้านท่านมันเป็น คสล. แต่ตอนนี มันไม่เป็นเลย เหมือนกับไม่ได้เทคอนกรีต เราต้องท าอย่างไรตอนนี ท่าน
ก าลังดัง มีคนมาเยอะ ระดับผู้ใหญ่ก็มาเยอะมาเยี่ยมบ้านท่าน มีปัญหาอยู่ที่ถนนตอนนี คอนกรีตตรงงนั นมันไม่เป็น
คอนกรีตเลนมันผุไปหมด อยากให้ท่านคณะผู้บริหารคิดดูนะครับว่าต้องท าอย่างไร โครงการเยอะเกินทุกคนหรือ
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เปล่า ที่ตรงนี ไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลเป็นที่สาธารณะนะครับความยาวประมาณไม่เกิน 200 เมตรขอให้ผู้บริหารพิจารณา
ดูนะครับ ก็ฝากท่านนายกด้วยนะครับขอบคุณครับ 
ประธาน  ครับผมในส่วนนี ท่านผู้บริหารคงจะน าไปพิจารณานะครับผม มีท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ครับ 
เชิญท่านนายก รับ 
นายก  เรียนท่านประธานอีกครั งหนึ่งครับ เดือนนี เรามีกิจกรรมนะครับจากทางอ าเภอนะครับมีค าสั่งหรือ
ว่าเป้าหมายให้เราเป็นเจ้าภาพวันจิตอาสานะครับ ก็ได้ก าหนดลงพื นที่ผาน  าย้อยเป็นเจ้าภาพนะครับ วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะถึงนี  สถานที่ก็คือวัดพระมหาเจย์ดีชัยมงคล ก็ฝากทางสมาชิกให้เข้าร่วมกันท าจิตอาสา เริ่ม 
08:30 – 12:00 น. เวลาเคล่าๆประมาณนี ครับ ขอบคุณครับ 
ประธาน  เชิญท่าน พรศักดิ์ ครับ 
นายพรศักดิ ์ ขออนุญาตครับท่านประธาน โดยที่ท่านรองสมานแจ้งว่าไม่มีหนังสือแจ้ง ผมจ าได้ว่าผมส่งมาก่อน
เพ่ือนเลยนะครับ การซ่อมถนนและอัดยางมะตอยผมส่งมาแล้วครับ ลองไปค้นดู ว่ามันตกล่นไปหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ  
ประธาน  ครับในส่วนนี ท่านรองคงจะไปพิจารณานะครับ ก็ในส่วนนี คงไม่มีท่านที่จะเสนอแล้วนะครับ ใน
วันนี ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นะครับ ที่เสียสระเวลาของท่านมาเข้า
ร่วมประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นเป็นอ านาจหน้าที่ของสภา เพ่ือ
พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลผาน  าย้อยของเรา บัดนี ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการประชุมครับ 

นายสุพรม  พันธ์หอม : ครับตามท่ีท่านนายกแจ้งมาก็ขอให้สมาชิกสภาฯ เราได้ท้าหน้าที่ในการดูแล 
(ประธานสภาฯ) ประชาชนในพื นที่ตัวเองด้วย มีท่านใดจะเสนอหรือแจ้งเรื่องใดอีกไหมในระเบียบวาระ

อ่ืนๆ ถ้าไม่มีผมขอสรุปในเรื่องที่เราได้ประชุมกันในวันนี วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เป็น
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  เรื่องท่ีเราประชุมมี ดังนี  
๑. การก้าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  และก้าหนดสมัยประชุม

สมัยสามญั สมัยที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒. ให้ความเห็นชอบตั งรายการใหม่และโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๖  แผนงานการพาณิชย์ งบด าเนินงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ประปา จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓. ให้ความขอตั งรายการใหม่และโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อครุภัณฑ์ เครื่อง 
ปริ นเตอร์ จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท 

๔. รับทราบรายงานสถานะการเงินการคลัง  ประจ้าปี  ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑) 

ในวันนี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมและร่วม
พิจารณากิจการต่างๆ  ที่เป็นอ้านาจหน้าที่ของสภาฯ  ในวันนี ผมก็ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

  
  (ลงชื่อ)      ณัฐพงศ์ ภูถาวร  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 



๓๕ 
 

     (นายณัฐพงศ์ ภูถาวร) 
                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลผาน ้าย้อย  

(ลงชื่อ)   เกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายเกรียงไกร วงศ์จ้าเริญ) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลผาน ้าย้อย 

คณะกรรมการได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั งที่ ๑ วันที่  ๑๗ เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

(ลงชื่อ)     พรศักดิ์  ห้วยทราย     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายพรศักดิ์  ห้วยทราย) 

                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย หมู่ ๒  

(ลงชื่อ)    พงษ์ทิพย์  เครางาม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายพงษ์ทิพย์  เครางาม) 
                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย หมู่ ๑๑ 

(ลงชื่อ)      วาสนา  ใจทาน  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางวาสนา  ใจทาน)     

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาน  าย้อย หมู่ ๑๓   

 


